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ค�ำน�ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง
ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ 
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จ�านวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็น่ากลัวไม่น้อย

ตรงกันข้ามหากเฟืองตัวเล็กๆ เหล่านี้ 
ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลท่ีดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่นท่ัวประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความส�าคัญของการท�างานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเส่ือมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นท่ีมาให้ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชนได้เข ้ามาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ช่วย 
ถอดบทเรยีน ส�ารวจทุนและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหล่านั้นต่อให้กับเพื่อนเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส�าคัญกับ
ประชาชน ดัง ท่ี ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์  
ผู ้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจส�าคัญในการ 
ขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ท่ี
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  
4 เสาหลักท่ีประกอบด้วย ประชาชน ท้องท่ี 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นท่ี 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมน�าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เม่ือท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ท่ีแข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อล่ืนจาก
องค์กรวิชาการท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงท�าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น 
ค�าตอบว่าท�าไม เราจึงตอ้งให้ความส�าคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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บทน�ำ
‘สุขในสิ่งที่มีอยู่’
Introduction
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นี่เป็นครั้งแรกท่ีผมเดินทางมาอ�าเภอ
ภูเวียง ซึ่งมีการขุดพบกระดูกไดโนเสาร ์
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยพื้นท่ี
ของอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมพื้นท่ีอ�าเภอ
ภูเวียง และอ�าเภอเวียงเก่า การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทยได้สร้างพพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์
ภเูวยีง เป็นอาคารครอบหลมุขดุค้น ตวัพพิธิภณัฑ์
อยู่ในเขตอ�าเภอเวยีงเก่า เลยขึน้ไปจากอ�าเภอ
ภูเวียง แต่ผมไม่ได้ไปหรอก เพราะค่อนข้าง
ไกล ล�าพังจุดหมายปลายทางอย่างอ�าเภอ
ภูเวียงกับสนามบินก็ไกลมากแล้ว
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เ สียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีท่ีปดิโหมด
เครื่องบิน ปลายสายห้าวหว้นเป็นกันเอง  
รู้แต่เพยีงชือ่เล่นว่า ก๊อบ ชือ่จรงิต้องไปค้นเอา
ทีหลัง หน้าเหลอหลาของผมดูจะสะกิด 
ตอ่มการรับรู้ของก๊อบ เขาและเพื่อนอีกคน
เดินเข้ามาทักทายผมได้แม่นย�า ท้ังท่ีเรา 
ไม ่เคยเจอกันมาก ่อน ก ๊อบถามไถ ่เรื่อง 
ข้าวกลางวัน ผมว่าเราข้ามเรื่องนั้นไปได้เลย 
เพราะเรียบร้อยมาตั้งแต่สนามบิน

เม่ือเข้าไปนั่งในรถ ได้แอร์เย็นพอชื่นใจ 
ผมถามชื่อของก๊อบ เขาสะกดให้ผมทีละ 
ตวัอกัษร ณฐัวุฒ ิเคนวัน ส่วนเพือ่นอกีคนชือ่
นุ ชื่อจริงคือ อนุรักษ์ ปัจฉิม ท้ังสองเป็น 
คนต�าบลดนิด�าแต่ก�าเนดิ เตบิใหญ่และท�างาน
อยู่ท่ีนี่ นุถามผมว่าเคยไปอ�าเภอภูเวียงไหม 
ผมว่าครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก แต่กบัจังหวัดขอนแก่นนี้
วนไปเวียนมาหลายครั้ง ท้ังท่องเท่ียวและ
ท�างาน 

โกเมศ ศรีอุบล
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ตรงทางแยกขวาชว่งอ�าเภอหนองเรือ 
เป็นเส้นทางสู่อ�าเภอภเูวียง รถยนต์คบืเคลือ่น
ไปเรื่อย เผลอแผล็บเดียวก็เข้าสู่เขตอ�าเภอ
ภูเวยีง จากตวัอ�าเภอเข้าสู่ต�าบลดนิด�าอกีราว 
15 กิโลเมตร เรียกว่าไกลพอสมควร

ผมถามนวุ่าท�าไมบรรพบรุษุของพวกเขา
ถงึมาตัง้รกรากในท่ีห่างไกลแบบนี ้เขาหัวเราะ 
พลางบอกว่าไม่เคยคดิเรือ่งนีม้าก่อน แต่ตอนนี้
เริม่คดิแล้ว คนสมยัก่อนจะไปอ�าเภอครัง้หนึง่ 
ใช้เวลาหมดไปหนึ่งวัน นี่อาจเปน็สาเหตุให้
คนในยุคที่ไม่มีรถยนต์ใช้ แจ้งเกิดกันช้า หรือ
ข้อมูลในเอกสารผดิเพีย้นแล้วไม่ได้กลบัไปแก้ 
ท่ีผมพบบ่อยๆ คือตัวสะกดชื่อ นามสกุล 
ปล่อยเลยตามเลย จะถูกตัดออกจากกอง
มรดกก็ครานี้

ก๊อบขอแวะรับของในเขตอ�าเภอภูเวียง
ก่อน ผมเลยได้ทักทายไดโนเสาร์ภูเวยีงท่ีตัง้อยู่
ในเขตอ�าเภอ นี่ถ้ามาตอนเด็กผมคงตื่นเตน้
กว ่านี้  ตอนนี้แก ่แดดแก่ลมเริ่มมีริ้วรอย  
เลยปล่อยพี่ไดโนเสาร์ไว้อย่างนั้น ทักทาย 
ด้วยสายตาก็พอใช้ ไม่ต้องถึงกับไปลูบคล�า 
จับแข้งขา

นอกจากรบัของ ก๊อบยงัแถมกาแฟให้ผม
อีกหนึ่งแก้ว กันง่วงยามบ่าย ก่อนเดินทาง 
เข้าสู่ต�าบลดินด�า ก๊อบว่าท่ีนี่เป็นต�าบลเล็กๆ 
มีแค่ 7 หมู่บ้าน ประชากร 4,700 กว่าคน 
ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  
10 นาที รถจอดหน้าที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ก๊อบว่ามาทักทายนายกและ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

ก๊อบกบันนุ�าผมเข้าไปในอาคาร พอดกีบัท่ี 
เทพพีร อังครุงัส ีหรอืเดยีร์ ผู้ประสานงานกบั
ผมทางโทรศพัท์ ออกมาต้อนรบั เธอไปรบัเอง

ไม่ได้เพราะก�าลังตั้งครรภ ์ ต่อมาไม่นานผม
ก็ได้พบกับ โกเมศ ศรีอุบล นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลดนิด�า และวิญญู พมิพ์พงษ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดินด�า 

เดียร์ถามเรื่องกาแฟ ผมว่าแค่น�้าดื่มพอ 
เพราะเพิ่งได้คาเฟอีนเข้าเส้นไปหนึ่งแก้ว ผม
นั่งลงท่ีโซฟารับแขก พูดคุยกันเรื่อยเปื่อย  
นายกฯ โกเมศ เป็นคนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 
ต�าบลดนิด�า ขลกุอยู่ในแวดวงบรหิารมาตัง้แต่
ยงัเป็นสภาต�าบล ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลดินด�ามา 2 สมัย แต่เป็น
แบบฟันหลอ คือในสมัยปัจจุบัน และสมัย 
7-8 ปีก่อน ส่วนปลัดเป็นคนต�าบลอื่น แต่อยู่
ในอ�าเภอภูเวียงนี้แหละ

นายกฯ โกเมศเล ่าถึงพื้นเพของคน 
ต�าบลดินด�าว่า ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท�านา
ตามฤดู แต่เดี๋ยวนี้คนท�านาลดลงครึ่งต่อครึ่ง 
เพราะเปลี่ยนไปปลูกอ้อยและมันส�าปะหลัง

“อย่างการท�าอ้อย เมือ่ก่อนมรีะบบโควตา 
แต่วันนี้ค ่อนข้างหลากหลาย มีลานอ้อย 
มาเปดิรับซื้อถึงในต�าบล หรือขนไปส่งท่ี 
น�้าตาลเอราวัณ หรือมิตรภูเวียง เกษตรกร 
มีทางเลือกมากขึ้น” นายกฯ โกเมศกล่าว

เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างระบบ
โควตา กับการท�าแบบอิสระ ปลัดฯ วิญญู 
ช่วยอธิบายว่า การท�าโควตานั้น เกษตรกร 
ไม่ต้องหาอะไร ทางโรงงานมมีาให้หมด โดยท่ี
ยังไม่ต้องจ่ายเงินทันท ีค่อยมาหกัลบกลบหนี้
กนัตอนส่งผลผลติ ส่วนการท�าอสิระ เกษตรกร
ตอ้งจัดหาส่ิงต่างๆ เอง หากไม่มีเงินก้อน  
ก็ต้องหาเชื่อเอาจากกลุ่ม หรือจากร้านค้า 
เสร็จแล้วขนมาขายที่ลาน
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ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดินด�าจึงไม่ต่าง
จากเกษตรกรในท้องที่อื่นๆ ต้องพึ่งพาฝนฟ้า
และโชคอกีเลก็น้อย ด้วยใครเล่าจะบอกได้ว่า
ปีนี้ข้าวดี อ้อยดี หรือมันส�าปะหลังดี 

 “ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่าง
ปีท่ีแล้ว แล้งจัด เวลามองชาวบ้านก็ชวนให้
รู้สึกหดหู่ ลงแรงไปกลบัไม่มรีายได้หรอืเข้าเนือ้ 
อย่างปีนี้โชคดีหน่อย อ้อยราคาดี พอลืมตา 
อ้าปากได้ ถ้าเพ่ิงปลูกก็ลุ้นตอสอง ตอสาม 
เพราะพื้นท่ีบ้านเรา ชุดหนึ่งตัดได้สามรุ่น”  
นายกฯ โกเมศว่า

ผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตก การท�า
เกษตรนั้นไม่ง่าย ด้วยมีปัจจัยเรื่องฟ้าฝน 
จ�านวนผลผลติในแต่ละปี รวมถงึนโยบายจาก
ภาครฐั นายกฯ โกเมศให้ความเห็นว่า ทางออก
คอืความพอเพยีง หรอืเศรษฐกิจพอเพยีงของ
ในหลวง รัชกาลที่ 9 

“ท่ีผ่านมาพยายามบอกให้ชาวบ้านแบ่ง
พื้นที่ปลูก อย่างอ้อยไม่ควรเกินคนละ 10 ไร่ 
ชาวบ้านไม่คิดอย่างนั้น มี 50 ไร่ ท�าอ้อย
ทั้งหมด แต่เป็นจ�านวนที่ท�าเองไม่ไหว เงนิไป
ตกอยู่กบัค่าแรง ปุ๋ย ยา แล้วพอหักลบกลบหนี้ 
อาจได้แค่ 70,000 บาท แล้วถ้าปีไหนแล้ง 
นี่เรียบร้อยเลย แต่สิ่งที่รัชกาลที่ 9 สอน ผม
มองว่าใช้ได้จริง มั่นคง ยั่งยืน ถ้าเอาแนวทาง
นี้ไปใช้ ผมว่าท�ายังไงก็ไม่จน ไม่มีหนี้เพิ่ม 
เพราะเราหนเีกษตรกรรมไม่ได้ แต่ปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมได้ ทีนี้ในความเป็นจริง เศรษฐกิจ
พอเพยีงมนัช้า มนัตามค่าใช้จ่ายไม่ทัน เพราะ
คนตดิกบัการตามคนอืน่ ไม่ดพูืน้เพ แต่เปลีย่น
ความคิดได้ แล้วยึดมั่นแนวทางนี้ ผมเชื่อว่า
ครอบครัวอยู่ได้” นายกฯ โกเมศอธิบาย

ปลัดวิญญูเสริมว ่า แม้ชาวบ้านจะมี 
รายได้ไม่มากนัก แต่ท่ีนี่มีกลุ ่มสวัสดิการ 
ค่อนข้างเยอะ เพราะเมื่อก่อนหลายหมู่บ้าน
ตกเกณฑ์ของ จปฐ. หรือเรียกอย่างง่ายว่า 
ยากจน ท�าให้มคีวามช่วยเหลอืท้ังจากภาครฐั
และภาคเอกชนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บาง
กิจกรรมอยู่มานานหลายทศวรรษ 

กระนั้นก็ยังมีตลกร้ายในเรื่องนี้ นายกฯ 
โกเมศบอกว่า ผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อน หลายคน
อยากตกเกณฑ์มากกว่าผ่านเกณฑ์ เพราะ
ความช่วยเหลือจะเข้ามา อนันีต้้องยอมรบั แต่
อย่างน้อยหลายหน่วยงานก็มีการตรวจสอบ
ก่อนจะเข้ามาอยู่แล้ว 

ไหนๆ ก็พูดถึงสวัสดิการแล้ว ผมจึง 
ถอืโอกาสถามเรือ่งงานสาธารณสุข ได้ค�าตอบ
ว่าในต�าบลดนิด�ามโีรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต�าบล 2 แห่งดว้ยกัน โดยท�างานเชื่อมกับ 
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี ท้ังงานรณรงค์ รักษา 
ป้องกนั และส่งเสรมิสุขภาพ ส่วน อบต.ดนิด�า 
รับผิดชอบจัดรถกู้ชีพบริการ รวมถึงรับส่ง 
ผู ้ยากไร้ท่ีต้องไปโรงพยาบาลภูเวียง และ 
กรณีคนเสียชีวิตนอกพื้นที่ หากประชาชนขอ 
ความช่วยเหลือมา อบต.ดนิด�า กจ็ดัรถไปรบัให้

ส่วนด้านการศึกษา ปลัดฯ วิญญูว่า ที่นี่มี
โรงเรยีนขยายโอกาส 2 แห่ง โรงเรยีนประถม
ศึกษา 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และ
ยังมี กศน.ต�าบลดินด�า ส�าหรับผู้ท่ีต้องการ
เรยีนแต่ไม่มีเวลา และผู้ท่ีพลาดจากการศกึษา
ในโรงเรียน

เห็นผมไล่ทีละประเด็นอย่างนี้ นายกฯ 
โกเมศจึงต่อประเด็นส่ิงแวดล้อมให้ บอกวา่
ตอนนี้ต�าบลดินด�าเริ่มคัดแยกขยะกันทุก
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หมู่บ้าน โดย อบต.ดินด�าอุดหนุนให้หมู่บ้าน
ละ 9,000 บาท เพือ่ให้แต่ละบ้านจดัการขยะ
ด้วยตัวเอง และในอนาคตจะเก็บถังขยะออก
จากต�าบล

“การใช้รถขยะไม่ได้ผล ไม่ยั่งยืน และ 
สิ้นเปลืองงบประมาณ อย่างหมู่ที่ 6 เราเริ่ม
น�าร่อง ตอนนี้แตล่ะเดือนก็มาประชุมกัน 
อพัเดตความคบืหน้า นอกจากนีย้งัมโีครงการ
หน้าบ้านนา่มอง กระจายทุกหมู่บ้าน โดย 
เราให้ชาวบ้านปลูกผักหน้าบ้าน ตั้งเป ็น 
ข้อบัญญัติพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน จนตอนนี้
พวกพ่อค้าเคลื่อนที่บ่นอุบว่าขายผักไม่ได้ แต่
ก็ต้องระวัง เพราะที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาคือ
ความไม่ต่อเนื่อง เคยท�าหนึ่งสวนครัวหนึ่ง 
ครัวเรือน ในตอนแรกก็ดี แต่เมื่อไม่มีปัจจัย 
ไปหนุน ก็ไปต่อยาก” นายกฯ โกเมศทิ้งท้าย 
น�้าเสียงเจือด้วยความกังวล

ไม่มีท่ีใดท่ีสมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกเรื่อง 
นายกฯ โกเมศบอกกับผม แต่อย่างน้อย 
ภาพรวมการด�ารงชวีติอยู่ในต�าบลดนิด�าวนันี้
ก็ดีพอสมควร ด้วยมีทุกสิ่งที่กล่าวมา และยัง
มีโบนสัจากสภาพภูมศิาสตร์ท่ีตัง้อยู่ท้ายเขือ่น
อบุลรตัน์ ท�าให้คนท่ีนีม่อีาหารการกินค่อนข้าง
พร้อม เรยีกว่าไม่กนัดาร อาจไม่รวย แต่เท่าท่ี
มีอยู่กม็คีวามสุขด ีหากตดัเรือ่งความอยากได้
อยากมีตามสมัยนิยมออกได้ ก็ยิ่งเอื้อให้ 
ทุกห้วงขณะของชีวิตมีสุขสมบูรณ์พร้อม 

ช่วงท้ายผมพดูคยุสัพเพเหระ มกีารเมอืง
ผสมพอให้ได้รสชาติ กระท่ังก๊อบเข้ามาตาม 
ด้วยได้เวลาลงไปท�าความรู ้จักดินด�าแบบ 
360 องศาแล้ว นุถอยรถมารับถึงท่ี ข้างใน 
มี วรัญญา ชัยสุระ หรือแป๋ว ร่วมเดินทาง 
ไปด้วยอีกคน... วิญญู พิมพ์พงษ์
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เตมิเต็มชีวติ 
ด้วยสวัสดกิำร
Welfare for life

จากท่ีพูดคุยกับนายกฯ โกเมศ ต�าบล
ดินด�าเป็นต�าบลแห่งสวัสดิการ เพราะดั้งเดิม
ท่ีนี่มีหลายหมู่บ้านท่ียากจน รัฐและองค์กร
สาธารณกศุลต่างๆ ต้องยืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอื 
จงึยงัคงมีร่องรอยให้ผมตามไปด ูเพราะความ
ช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่เข้ามา มิใช่การให้เปล่า 
แต่ชุมชนตอ้งเข้ามามีส ่วนร่วมในการท�า
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน 

รถจอดนิ่งสนิทแล้ว ผมว่าเรามาเริ่มท่ี 
จุดหมายแรกกันเลย...

เตมิเต็มชีวติ 
ด้วยสวัสดกิำร
Welfare for life
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เป็นก�าลังใจให้ท้ังสามคน เหมือนกลุ่มนี้จะมี
พี่กาลเพ็ชร และพ่ีณัฐกฤตาท่ีพูดเก่ง ผมจึง
ร้อยเรียงเรื่องราวจากค�าบอกเล่าของท้ังสอง
เป็นหลัก

เมื่อก่อนเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้า 
เงินกู้ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ�าเภอภเูวยีง ชาวบ้าน
จงึรวมกลุ่มเพือ่ค�า้ประกนัเงินกู้ของกนัและกนั 
ท�าเช่นนี้เรื่อยมา กระทั่งปี 2547 ทาง ธ.ก.ส. 
มีโครงการสนับสนุนด้านสังคม (Social 
Support Project หรือ SSP) ที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากสหภาพยุโรป 15 ล้านยูโร 
กับเงินของ ธ.ก.ส. อีก 1.5 ล้านยูโร ซึ่ง ธ.ก.ส. 
น�ามาสนับสนุนกลุ ่มการเงินขนาดเล็กท่ี 
ชาวบ้านด�าเนินการกันเอง มีการฝากออม 

แดดบ่ายก�าลงัจดัตอนท่ีผมไปถงึธนาคาร
ชุมชนบ้านกุดดุก หมู่ท่ี 3 คณะกรรมการ 
แต่ละคนนดัแนะกนัแต่งตวัด้วยเส้ือลายตาราง
หมากรุกสีขาวด�า เพื่อมาพูดคุยกับผม ผมทัก
ว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่มีเสียงตอบ
กลับมาว่า นี่ยังไม่ครบเลย

ท่ีจรงิแล้วชือ่กลุ่มของพวกเขาคอืสภาชมุชน 
แต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมท่ีคล้ายกับธนาคาร 
ชื่อจึงแผลงไปตามความเข้าใจ ชาวบ้านท่ีนี่
เรียกกันติดปากวา่ธนาคารชุมชน ท่ีมาท่ีไป
เป็นอย่างไรต้องติดตาม

สภาชุมชนแห่งนี้มี หนูกานฑ์ ธรรมชา 
เปน็ประธาน กาลเพ็ชร โคตรปัญญา เป็น
เหรัญญิก และณัฐกฤตา ชุมยางสิม เป็น
กรรมการฝ่ายเงินกู้ ส่วนคนอื่นๆ นั่งยิ้มคอย

สภาชุมชน (ธนาคารชุมชน)
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หนูกานฑ์ ธรรมชา

และปล่อยกู้ โดยสภาชุมชนของบ้านกุดดุก 
เป็นหนึง่ในผลลพัธ์ของโครงการนี ้แต่สมยันัน้
เรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์

กลุม่ออมทรัพยต์ั้งขึ้นอยา่งเปน็ทางการ
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2547 กรรมการมาจาก
หัวหน้ากลุ่มท้ัง 14 กลุ่มท่ีกู้เงินกับ ธ.ก.ส.  
เช่นเดยีวกบัสมาชกิอกี 143 คน โดยโครงการ
สนบัสนนุด้านสังคมให้เงินมา 1 แสนบาท กลุ่ม
จึงใช้สร้างท่ีท�าการ ซึ่งเป็นพื้นท่ีของอนามัย
เดิม ส่วนชื่อสภาชุมชนนั้น ทาง ธ.ก.ส. เข้ามา
ปรบัให้ แต่การบรหิารจดัการยงัคงเป็นหน้าท่ี
ของชุมชน

“ทีนี้เราก็รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม โดย
เสียค่าธรรมเนียมสมุด เล่มละ 10 บาท
เท่านั้น” พี่ณัฐกฤตาว่า

กาลเพ็ชร โคตรปัญญา
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พี่กาลเพ็ชรเล่าว่า สภาชุมชนเปิดท�าการ
ทุกวันท่ี 12 ของเดือน เมื่อถึงวันดังกล่าว 
สมาชิกจะมาพร้อมกัน ณ ท่ีท�าการแห่งนี้  
แต่บางเดอืนชนกบัวันส�าคญั เช่น วนัสงกรานต์ 
วันแม่แห่งชาติ ก็เลื่อนไปตามมติของคณะ
กรรมการ โดยท่ีนีเ่ปิดรบัเงินฝากช่วงสองโมงเช้า
ถึงเที่ยง หลังจากนั้นเป็นการปล่อยเงินกู้ 

“การออมต้องออมเท่ากนัทุกเดอืน จะออม 
10 บาท 50 บาท ก็ต้องเท่ากันทุกเดือน แต่
มีเพดานออมไม่เกิน 500 บาท โดยต้องออม
ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 
ถงึจะเปลีย่นอตัราการออมใหม่ได้” พีก่าลเพช็ร
อธิบาย

ส่วนสมาชิกท่ีกู้เงิน ต้องมีเพื่อนสมาชิก 
ค�้าประกัน 2 คน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ  
1 ต่อเดือน โดยสมาชิกต้องน�าส่งดอกเบี้ย 

ทุกเดือน และส่งเงนิต้นคืนทุกสามเดือน แล้ว
ค่อยกู้ใหม่ เวียนไปเช่นนี้ 

“เพดานเงินกู ้อยูท่ี่รายละเท่าไรครับ”  
ผมถาม

“ตามระเบยีบสภาชมุชนระบวุ่า จะปล่อยกู้
ให้มากกว่าหนึง่เท่าตวัของเงินออม แต่ปัจจบุนั
ยืดหยุ่นกว่านั้น บางคนมาขอ คณะกรรมการ
จะหารือกัน ถ้าเครดิตดีก็ให้ ยิ่งในช่วงหลังมี
เงนิมาก เลยยินดีที่จะปล่อย ส่วนใหญ่เอาไป
ประกอบอาชีพ ลงทุนท�าเกษตรกรรม ส่งลูก
หลาน เรากเ็ข้าใจในความจ�าเป็น” พีก่าลเพช็รว่า

นอกจากนี้  สภาชุมชนยังกันเ งินไว  ้
หนึ่งส่วน ส�าหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ท่ีต้องคืน 
เงินต้นให้ธนาคาร จากนั้นท�าเรื่องกู้ยืมใหม่ 
แล้วค่อยน�าเงินมาใช้คืนสภาชุมชน 

“รายละ 5 หมื่นบาท 1 แสนบาท ตัวนี้คิด

ณัฐกฤตา ชุมยางสิม
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ดอกเบีย้เท่ากนั ร้อยละ 1 ระยะเวลาประมาณ 
1 สัปดาห์ ซึ่งดีกว่าไปกู้ท่ีอื่น เพราะต้องเสีย 
ดอกแพงกว่านี้” พี่ณัฐกฤตาอธิบาย

ปัจจบุนัลูกค้าของสภาชมุชนมอียู่ด้วยกนั 
407 คน แล้วยังมีกลุ่มองค์กรอย่างโรงเรียน
และวัด ซึ่งฝากเงินไว้ที่นี่ โดยสมาชิกทั้งหมด
มาจากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 และ 4 จะมียกเว้น
ก็นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดินด�า และ
ประธานสภาต�าบลดนิด�าท่ีน�าเงินมาร่วมออม
ที่สภาชุมชนแห่งนี้ด้วย

นอกจากเป็นแหล่งเงินกู ้ดอกเบี้ยถูก
ส�าหรับสมาชิก สภาชุมชนยังมีการปันผล 
เงนิออมให้ถึงร้อยละ 4 สูงกว่าดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์เสียอกี ท่ีส�าคญัยงัมสีวสัดกิาร
กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อก่อน 
ให้ 300 บาท แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น 500 บาท

ต่อครั้งต่อปี
“แล้วมีสวัสดิการกรณีเสียชีวิตไหมครับ” 

ผมถามต่อ
“สมาชิกสภาชุมชนมีกลุ ่มฌาปนกิจ

สงเคราะห์ เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต จะเก็บเงิน
คนละ 20 บาท และน�าไปช่วยเหลือญาติ 
ผู้เสียชีวิต 4,000 บาท” พี่กาลเพ็ชรตอบ

จากเงิน 15,080 บาทในตอนเริ่มต้น  
วนันีส้ภาชมุชนมีเงินมากกว่า 3 ล้านบาทแล้ว 
ประธานหนูกานฑ์เสริมว่า แต่เดิมระเบียบ
ก�าหนดวาระกรรมการ 2 ปี ทีนี้พอหมดวาระ 
ต้องเลือกตั้งใหม่ ชาวบ้านก็เลือกกรรมการ 
ชุดเดิมเรื่อยมา

ผมแซวว่าบริหารจัดการเก่งขนาดนี้ ขอ
เอาเงินมาฝากบ้างได้ไหม เห็นเป็นชาวบ้าน 
แต่ผมว่าไม่ธรรมดาเลย...
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กลุ่มสงเคราะห์ราษฎร

เดินทางวนไปในบ้านกุดดุก จนมาหยุด 
ท่ีบ้านหลังหนึ่งในเขตหมู ่ท่ี 4 พอผมเปดิ 
ประตูรถออกมาก็ตกใจ เพราะเห็นหมาพันธุ์
ผสมร็อดไวเลอร์วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหา แต่ดูท่า
มันขี้เล่นมากกว่าดุร้าย 

ทักทายเจ้าบ้านก็เห็นหน้าเดิมคุ้นกันอยู่ 
ณฐักฤตา ชมุยางสมิ คนหน้าเดมิท่ีแปลงร่าง
เร็วดีแท้ เผลอแผล็บเดียวมานั่งอยู่ท่ีนี่ แถม
เปลี่ยนเสื้อเป็นโปโลสีม่วงเรียบร้อยแล้ว

พี่ณัฐกฤตาเป็นประธานกลุ่มสงเคราะห์
ราษฎร แทน ประสิทธิ์ สิทธิโสภา ประธาน
คนเดมิซึง่เสียชวีติไปเมือ่ปีกลาย ส่วนกรรมการ
อกี 2 คนท่ีมารออยู่ด้วย คอื สนุนัทา สทิธิโสภา 
และ ทองดี สิงห์ขาพา ทั้งสองสวมเสื้อโปโล
สีม่วงแบบเดียวกัน

“โต๊ะตัวนี้เป็นท่ีท�างานกลุ่มเลยใช่ไหม
ครบั” ผมพดูพลางนัง่ลงตรงโต๊ะไม้ท่ีมผ้ีาคลมุ
สวยงาม 

ท่ีมาของกลุ่มย้อนกลับไปเมื่อปี 2540 
ตอนนั้นบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตกเกณฑ์ จปฐ. 

พูดกันตามตรงว่ายากจน ทางอ�าเภอจึง 
คัดเลือกหมู่บ้านนี้ไปรับเงินพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี โดยมีพ่อประสิทธ์ิเป็นผู้ไปรับเงิน
จ�านวน 12,500 บาทนั้นมา 

“เงินจ�านวนนี้ไม่ต้องคืน แต่ต้องน�ามา 
บริหารจัดการ ช่วยเหลือคนท่ียากจน และ
พยายามอย่าให้สูญไป” พี่ณัฐกฤตาเล่า

เมือ่เงินต้องไม่สูญ จงึตดัสินใจน�าออกให้
กู้ยืมกันในหมู่บา้นกุดดุก หมูท่ี่ 4 โดยเริ่ม 
เปิดรับสมาชิก ช่วงแรกมี 30 คน แต่ละคน
ออกเงินคนละ 20 บาท น�าไปรวมกับเงิน 
ท่ีได้มา แล้วปล่อยกู้ให้สมาชกิ แบ่งสันปันส่วน
ยืมกันคนละเล็กละน้อย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะลงงานในวันท่ี 17 ทุก 3 เดอืน ซึง่กค็อืเดอืน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม 

“เงนิต้นให้คืนรายปี แต่ทุก 3 เดือนต้อง
มาจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเราคิดร้อยละ 2 ต่อเดือน 
โดยครึ่งวันเช้าของวันท่ี 17 ให้สมาชิกมา 
ส่งเงินคืน แล้วครึ่งวันบ่ายก็ปล่อยออกให้กู้
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(จากซ้าย) สุนันทา สิทธิโสภา, ทองดี สิงห์ขาพา และณัฐกฤตา ชุมยางสิม

ท้ังหมด เงินจึงหมุนอยู ่ในมือของสมาชิก 
แต่ละคนจะมีรอบของตัวเอง อย่างกู้เดือน
เมษายน ให้ส่งคืนเดือนเมษายนปีถัดไป แล้ว
ก็ยืมไปใหม่” พี่ณัฐกฤตาอธิบาย

ด�าเนินการมาระยะหนึ่ง กระทั่งปี 2545 
ก็เริ่มปันผลให้สมาชิก โดยปดิรอบบัญชีใน
เดือนเมษายน และน�าก�าไรเฉพาะท่ีเก็บใน
เดือนเมษายนมาปันผล เนื่องจากเดือน
มกราคม สมาชิกส่วนใหญ่ง่วนอยู่ในไร่อ้อย 

“กลุ ่มนี้ไม่คิดเป็นร้อยละ เพราะไม่มี 
เงินฝาก ก�าไรเท่าไร หารด้วยจ�านวนสมาชิก 
ทุกคนได้เท่ากัน” พี่ณัฐกฤตากล่าว

ท่ีบอกว่าทุกคนนั้น หมายรวมถึงคณะ
กรรมการด้วย เพราะท้ังสามบริหารงาน 
ด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน ส่วนแบ่งที่ได้
ก็คือปันผลเท่ากับสมาชิกทุกคน

ดังนั้น ก�าไรของเดือนอื่นๆ จึงเป็นการ
เพิ่มทุนให้กลุ่มไปโดยปริยาย แต่กลุ่มก็ไม่ลืม
ชุมชน โดยแบ่งก�าไร 1,000 บาท จากรอบ

เดือนตุลาคม เพื่อมอบให้โรงเรียนใช้ใน
กิจกรรมวันเด็ก และแบ่งก�าไร 1,000 บาท 
จากรอบเดือนมกราคม เพื่อมอบให้หมู่บ้าน
ใช้จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันกลุ่มสงเคราะห์ราษฎรมีสมาชิก 
101 คน มี เ งินหมุนเ วียนเ พ่ิมพูนเป ็น 
119,000 บาท แต่กว่าจะถึงจุดนี้ แม่สุนันทา
ยอมรับว่าเกือบไม่รอดอยู่เหมือนกัน เพราะ
ช่วงแรกเก็บเงินคืนไม่ได้ 

“ปีที่ผ่านมา เราลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 
1 ต่อเดือน” พี่ณัฐกฤตาเสริม

“แล้วคนหนึ่งกู้ได้สักเท่าไรครับ” ผมถาม
“คนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 

บาท เพราะมเีงินไม่มาก” แม่สุนนัทาช่วยตอบ
ผมมาไม่ตรงวันท�าการของกลุ่ม แต่พอดี

มเีพือ่นบ้านมาสังเกตการณ์ ผมเลยขอให้ช่วย
เป็นนางแบบจ�าลองสถานการณ์ แรกๆ ก็เขิน
อยู่หรอก แต่สักพักก็ชิน นั่นแหละครับ รูปที่
ได้มานี่การแสดงล้วนๆ เลย...
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จริงๆ แล้วท่ีท�าการกองทุนสวัสดิการ
ชมุชนต�าบลดนิด�าอยู่ท่ี อบต.ดนิด�า แต่ความท่ี
มีพื้นที่น้อย บรรดาแกนน�าซึ่งส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในบ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 6 จงึย้ายส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์มาไว้ที่นี่

ตอนผมไปถึงศาลากลางบ้าน ทุกคนมา 
รออยู่ก่อนแล้ว พวกเขาเชื้อเชิญให้ผมเข้าไป
ในบ้านตรงข้ามศาลา ซึ่งจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี ้
ไว้พร้อม ผ้าปูโต๊ะสีแดงชวนให้ผมรู้สึกขัดเขิน
เล็กน้อย ผมนั่งลงพร้อมกับชักชวนให้ทุกคน
เข้ามานั่งใกล้ๆ กัน

ป้ายไวนิลขนาดใหญ่แขวนอยู ่บนผนัง  
ผมเห็นชื่อ สุเทพ ทาระสา ระบุว ่าเป็น
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลดินด�า 
เลยขอเชค็ชือ่ทันที และพบว่าเขาคอืชายสูงวยั
ใจเกินร้อยท่ีนัง่เยือ้งกบัผม ส่วนคนตรงหน้าผม
คือ ทรงพล แสงจันทร์ผ่อง ประธานสภา 
อบต.ดนิด�า พ่ีทรงพลรบัหน้าพดูคยุในยามท่ีมี
คณะมาดูงาน ผมจึงเริ่มต้นสอบถามเรื่องราว 

ก่อนหน้านีน้ายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ดนิด�าพดูคยุเรือ่งการจัดตัง้กองทุน กบัสถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ 
พอช. และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์จงัหวดัขอนแก่น กระท่ังเกิดการขับเคล่ือน
ผ่านประชาคมทุกหมู่บ้าน ชี้แจงหลักการและ
เหตุผล เพื่อส่งเสรมิให้ชุมชนมีสวัสดิการและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลดินด�า เมื่อ 19 
กุมภาพันธ์ 2550

กองทุนมีสมาชิกเริ่มแรก 637 คน ทาง 
อบต.ดนิด�า ให้งบประมาณเริม่ต้น 100,000 
บาท และสมทบต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่ต�่ากว่า 
50,000 บาท ขณะท่ีทาง พอช. ให้เงินสมทบ
รายหัวอยู่ 3 ปี 

“ทีนี้ด�าเนินการมาได้หนึ่งปี มีข้อท้วงติง
จากส�านกังานตรวจเงินแผ่นดนิ ทางกองทุนจงึ
ไปจดทะเบยีนองค์กรสวสัดกิาร กบัพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ 25 เมษายน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลดินด�า (สัจจะวันละบาท)
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2552” พี่ทรงพลเน้นในจุดที่เป็นปัญหา
ผมอยากรู้ว่ากองทุนจัดสวัสดิการอะไร

บ้าง พี่ทรงพลบอกว่า ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน  
5 เรื่อง แต่ดั้งเดิมนั้นจัดเพียง 3 เรื่อง เพิ่งจะ
เพิ่มอีก 2 เรื่องในปี 2557 เนื่องจาก พอช.
ก�าหนดสวัสดิการขั้นต�่าไว้ที่ 5 เรื่อง

เรื่องท่ีหนึ่ง สวัสดิการเกิด มอบเงิน 
รับขวัญเด็กแรกเกิด 500 บาท แต่ถ้าเด็ก
สมบูรณ์ มีน�้าหนักเกิน 3,000 กรัม ให้เพิ่ม
อกี 500 บาท นอกจากนีย้งัมอบเงินช่วยเหลือ
กรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาทต่อคืน  
ไม่เกิน 5 คืนต่อปี 

เรื่องท่ีสอง สวัสดิการรักษาพยาบาล 
กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้คืนละ 
200 บาท ไม่เกิน 10 คืนต่อคนต่อปี

เรื่องท่ีสาม สวัสดิการส�าหรับผู้เสียชีวิต 
จ่ายเป็นขั้นบันไดตามอายุสมาชิก ตั้งแต่ 6 
เดือนถึง 1 ปี มอบ 2,500 บาท 1-2 ปี มอบ 
5,000 บาท 2-5 ปี มอบ 10,000 บาท 5-8 
ปี มอบ 15,000 บาท และ 8 ปีขึ้นไป มอบ 
20,000 บาท 

เรื่องท่ีส่ี ร ่วมกิจกรรมปลอดเหล้าใน 
งานบุญ ทางกองทุนให้เงินสนับสนุนงาน 
1,500 บาท โดยมีเงื่อนไขคือห้ามเหล้าเบียร์
ขึ้นโต ๊ะ นอกจากได้เงินแล้ว เจ ้าภาพยัง
สามารถลดรายจ่ายในงานศพได้มากถึง 
20,000 บาท

เรือ่งท่ีห้า สวัสดกิารส�าหรบัเดก็ด้อยโอกาส 
โดยคัดเลือกเด็กในเขตบริการทั้ง 3 โรงเรียน 
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นสมาชิก ปีละ 50 ทุน  

ทุนละ 300 บาท 
ส่วนวธีิการท�างาน กองทุนมคีณะกรรมการ

ชุดหลัก และคณะกรรมการท่ีมาจากท้ัง 7 
หมู่บ้าน หมู่ละ 5 คน ในจ�านวนนี้แบ่งเป็น 
กรรมการเก็บเงินออม 2 คน กรรมการ
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายบัญชี รวมกัน 3 คน 
โดยมีคณะกรรมการชุดหลักคอยท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบ

พี่ทรงพลเสรมิว่า การท�างานเป็นไปตาม
ตารางการปฏิบัติงานของกองทุน ซึ่งระบุว่า
ทุกวันท่ี 25 จนถึงวันท่ี 6 เป็นช่วงเก็บเงิน  
ซึ่งกรรมการท่ีเดินจัดเก็บจะได้รับค่าเหนื่อย
เล่มละ 2 บาท เมื่อครบจึงน�าส่งเงินออม 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยรายที่ต้องการเบิก
สวสัดกิาร ให้น�าส่งเอกสารอย่างใบรบัรองแพทย์
มาพร้อมกัน แล้วคณะกรรมการชุดหลักจะ
ด�าเนินการเบิกเงินสวัสดิการให้ ยกเว้นกรณี
เสียชีวิต คณะกรรมการจะรีบด�าเนินการ 
เบิกเงินให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

“ทุกวันท่ี 14-18 คณะกรรมการออก
หนังสือประชาสัมพันธ์ อัพเดตรายการจ่าย
สวัสดิการและยอดคงเหลือ สมาชิกที่เบิกเงิน
สวสัดกิารจะได้รบัเงินในช่วงนี”้ พีท่รงพลกล่าว

นอกจากนี้ ทุกรอบ 6 เดือนจะมีการ
ประชุม เพื่อพูดคุยถึงส่วนท่ีเป็นปัญหาหรือ
คลมุเครอื เพือ่ให้สมาชกิเข้าใจตรงกนั รวมถงึ
น�าส่งรายงานให้ อบต.ดินด�า และ พอช. ด้วย 
โดยคณะกรรมการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 4 ปี 
แต่ส่วนใหญ่สมาชกิกเ็ลอืกคนเดมิกลบัเข้ามา
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บนป ้ายไวนิลใหญ่ยังมีรายการจ ่าย
สวัสดิการรวม นับตั้งแต่เปดิกองทุนมาเกือบ 
10 ปี เรียกว่าละเอียดยิบ ไม่หมกเม็ด จ่าย
สวัสดิการเกิดไปแล้ว 178 ราย เป็นเงิน 
180,000 บาท นอนโรงพยาบาล 1,182 ครัง้ 
จ่ายไปแล้ว 1,374,200 บาท จ่ายสวัสดิการ
เสียชวีติ 220 ครัง้ เฉล่ีย 20 คนต่อปี ท้ังหมด 
2,195,000 บาท งานบญุปลอดเหล้า 162 ราย 
เป็นเงิน 190,000 บาท และทุนการศึกษา 
90,000 บาท 

ณ วันนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล
ดนิด�ามสีมาชกิถงึ 1,679 คน เฉลีย่แล้วเพิม่ขึน้
ปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยจูงใจสมาชิกใหม่ 
ด้วยการจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 
วันแรกที่เป็นสมาชิก

เม่ือกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลดินด�า
มั่นคงแล้ว จึงแตกยอดเป็นอีก 2 กองทุน คือ 
กองบุญผู้สูงอายุ 5 บาท ซึ่งเปดิให้ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ฝากเงินในวันรับเบี้ย ครั้งละ 5 บาท 
เมื่อนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินช่วยเหลือ 
50 บาทต่อครัง้ ส่วนกรณเีสียชวีติได้รบั 700 
บาท และอีกกองทุนคือ ออมทรัพย์ผู้พิการ
มั่นใจ สูงวัยมั่นคง ชุมชนมั่งคั่ง โดยให้ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีสนใจ ฝากเงิน 100 
บาทในวันรับเบี้ย เพื่อน�ามาปล่อยกู้ คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 

ผมหันไปทบทวนรายละเอยีดบนป้ายไวนลิ 
พี่ทรงพลพูดติดตลกว่า ส้ินสุดการบรรยาย
เพียงเท่านี้ เห็นจะจริงดังว่า เพราะผมได้
ข้อมูลครบถ้วน อยา่งเดียวท่ีไม่ได้คือสมัคร
เป็นสมาชิกกองทุน...

ทรงพล แสงจันทร์ผ่องสุเทพ ทาระสา
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หมวกกันน็อกชุมชน (พี่จ๋าอย่าลืมหนู)

หลังเสร็จจากกองทุนสวัสดิการชุมชน  
ผมไม่ได้ไปไหนไกล เพราะจุดหมายต่อไป 
อยู่ตรงข้ามนี่เอง เป็นเรื่องสวัสดิการท่ีนับว่า
แปลกแหวกแนวท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเจอมาเลย 
ด้วยที่นี่เขาให้ยืมหมวกกันน็อก

ท่ีนี่เป็นศาลากลางบ้าน ซึ่งเวลานี้พื้นท่ี
เหลือน้อย เพราะแบ่งพ้ืนท่ีฝั่งซ้ายท�าเป็น 
โรงน�้าดื่มชุมชน ฝั่งขวาเป็นศาลา มีเก้าอี้และ
เครื่องเสียงวางกองไว้ด้านใน ส่วนด้านนอก
เป็นราวแขวนหมวกกันน็อกไว้คอยบริการ 
ชาวบ้าน 

ที่มาที่ไปนั้น สมศรี เหง้าปูน อดีตผู้ใหญ่

บ้านโนนสวรรค์เล่าว่า ได้รบัแรงบนัดาลใจจาก
ตอนเข้าเวรยาม 7 วนัอนัตราย ช่วงคาบเกีย่ว
ปีใหม่ 2556-2557 เขาสังเกตเห็นคนขบัรถ
มอเตอร์ไซค์ไปมา ส่วนใหญ่ไม่ใส่หมวกกนันอ็ก 
และมักไปถูกต�ารวจจับระหว่างทาง ท่ีส�าคัญ
คือมีความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

เมือ่สอบถามชาวบ้านว่าท�าไมไม่ใส่หมวก 
ส่วนใหญ่ตอบกลับมาว่ายุ่งยาก แต่บางกลุ่ม
บอกว่าไม่มีหมวก หรือมีแค่หนึ่งใบ ไม่มี
ส�าหรับคนซ้อนท้าย กรรมการหมู่บ้านจึงคิด
กนัว่า ถ้าในชมุชนมีหมวกกนันอ็กให้ยมื น่าจะ
แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
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“ถ้าออกไปข้างนอก ก็แวะมายืมหมวก 
กนันอ็ก พอดใีนหมู่บ้านมเีงินจากกลุ่มองค์กร
มากถึง 14 กลุ่ม ท้ังหมดเจียดดอกผลมาไว้
เพื่องานสาธารณประโยชน์ เราจึงใช้เงนินี้มา
จัดซื้อหมวกกันน็อกไว้ แล้วตั้งคณะกรรมการ
ดูแลรักษา มีกฎกติกาในการยืม” พ่อสมศรี
อธิบาย

เมื่อกิจกรรมด�าเนินไป ทาง อบต.ดินด�า
เห็นว่าเป็นโครงการท่ีดี จึงสนับสนุนหมวก 
กันน็อกเพิ่ม เพื่อบริการประชาชนในบ้าน 
โนนสวรรค์ ซึง่มอียู่ 423 คน จาก 99 ครวัเรอืน 

“ตอนแรกเราซื้อมา 10 ใบ อบต.ดินด�า
มาเพิ่มให้อีก 15 ใบ” อดีตผู้ใหญ่สมศรีกล่าว

ผมถามถึงขั้นตอนการยืมว ่าต ้องท�า
อย่างไรบ้าง อดตีผู้ใหญ่บ้านตอบว่า กรรมการ
หมู่บ้านมีสมุดลงทะเบียนไว้ให้ชาวบ้านลง
เวลายืมและเวลาส่งคืน แต่ด้วยความที่ท�ามา

หลายปี และส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกัน  
จึงเป็นการหยิบยืมตามอัธยาศัย ไม่มีค่ายืม 
ขอแค่ช่วยกันดูแลรักษา 

ตั้งแต่มีหมวกกันน็อกให้ยืม นอกจาก 
ชาวบ้านจะไม่ถูกจับท่ีด่านแล้ว หลายคนยัง
ตระหนักถึงความส�าคัญและซื้อหาหมวก 
กันน็อกไว้ใช้ส่วนตัว

พ่อสมศรีเล่าต่ออีกว่า เมื่อก่อนวันไหนมี
ตลาดนัด วันนั้นหมวกกันน็อกจะถูกยืมไป
ท้ังหมด ขณะท่ีบางวันไม่ค่อยมีคนมายืม  
มีบ้างท่ีออกไปท�าธุระในเมือง แต่ทุกวันนี้
อัตราการยืมลดลงแล้ว เพราะส่วนใหญ่มี 
เป็นของตัวเอง

ผมเดนิไปดหูมวกกนันอ็กท่ีแขวนไว้ ว่าแล้ว
ก็ขอพรีเซ็นเตอร์สกัคน เผอิญมหีนุ่มวยัรุ่นอยู่
แถวนั้น เลยได้มาเป็นนายแบบเฉพาะกิจให้
สักสองสามรูป...

สมศรี เหง้าปูน
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กองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านวังชัย

จากบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ผมเดินทาง
ต่อมาท่ีบ้านวังชัย หมู่ท่ี 5 ศาลากลางบ้าน
สีชมพูสดสะกดสายตา ตัวหมู่บ้านเงียบสงบ 
ผู้คนออกไปท�างานกันเกือบหมด เหลือเพียง
คนเฒ่าคนแก่ ผมเห็นควันจากเตาถ่านลอย
ออกมาจากบ้านหลังหนึ่งท่ีอยู ่ตรงข้ามกับ
ศาลากลางบ้าน ใจนกึอยากเข้าไปดใูกล้ๆ แต่
พอดีว่าผู้ใหญ่บ้านมารออยู่ก่อนแล้ว 

จ�าเนียร แสนสัญญา ผู้ใหญ่บ้านวังชัย 
พร้อมด้วย ไพฑูรย์ พิมพ์ศรี ออกมาต้อนรับ 
และออกตัวก ่อนว่า วันนี้คณะกรรมการ
กองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านวังชัยอยู่กันไม่ครบ 
ติดธุระอีก 3 คน 

จากการสังเกต ผมรู้สึกว่าท่ีนีเ่ป็นหมู่บ้าน
เล็ก ผู้ใหญ่จ�าเนยีรบอกว่า มีประชากรท้ังหมด 
68 ครัวเรือน รวม 289 คน มิน่าล่ะ เงียบ
สงบเสียจริงเชียว
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ผู้ใหญ่จ�าเนยีรเล่าว่า องค์กรแพลนมาช่วย
อยู่ 3 ปี แล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปช่วยเหลือ 
ท่ีอืน่ต่อ เมือ่ไม่มคีวามช่วยเหลอืแล้ว ชาวบ้าน
จึงต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยในปี 2542 ทาง
หมู่บ้านจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านวังชัย 
ใช้เงินท่ีเหลือจากกองทุนปุ๋ยและโครงการ
เลี้ยงโคกระบือมาท�าเปน็กองทุนหมุนเวียน 
เพื่อช่วยเหลือกันภายในหมู่บ้าน

วิธีการเรียบง่าย คือน�าเงินท่ีเหลือมาให้
สมาชิกกู้ยืม คนละ 2,000 บาท โดยปล่อย
เป็นรายปี ไม่ตอ้งมีคนค�้าประกัน แต่สมาชิก
ต้องส่งดอกเบีย้ทุกวนัท่ี 9 ของเดอืน คดิอตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน

“แต่ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา กองทุนลด
ดอกเบีย้เหลือร้อยละ 2 โดยดอกเบีย้ท่ีเกบ็มา 
เราเอาไปปล่อยกู้ฉุกเฉินราย 3 เดือน คิด
ดอกเบี้ยเท่ากัน” ผู้ใหญ่จ�าเนียรกล่าว

เงินก�าไรของกองทุนในแต่ละปี น�ามา
จัดสรรเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท 

จ�าเนียร แสนสัญญา

พักเหนื่อยกันสักครู่ ก็เข้าเรื่องกองทุน
หมุนเวียนหมู่บ้านวังชัย โดยต้องย้อนกลับไป
ในปี 2539 ท่ีองค์กรแพลนเข้ามามอบทุน 
การศึกษาแก่เด็กยากจน ทุนละ 1,500 บาท 
และยังช่วยสนับสนุนโครงการท่ีหมู่บ้านท�า 
ข้อเสนอไป

ปีแรกชาวบ้านได้เงินมา 6,000 บาท 
เพือ่ท�าโครงการเลีย้งโคกระบอื แต่เงินจ�านวน
นีซ้ือ้ววัได้แค่หนึง่ตวั ต้องเวยีนกนัเล้ียง พอวัว
แม่พันธุ์ตกลูก ก็เลี้ยงลูกวัวไว้ แล้วส่งต่อ 
แม่พันธุ์ให้สมาชิกคนอื่น 

ปีต่อมาหมู่บ้านวังชัยได้รับเงินสนับสนุน
มาอกี 15,000 บาท ครัง้นีท้�ากองทุนปุ๋ย โดย
น�าเงินไปซื้อปุ๋ยมาให้ชาวบ้านเชื่อ คิดก�าไร
กระสอบละ 10 บาท 

ส่วนปีที่สาม ทางหมู่บ้านของบประมาณ
ปรับพื้นที่นา เนื่องจากที่นาไม่เท่ากัน ท�าแล้ว
ไม่ค่อยได้ผลผลติ ทางองค์กรจงึสนบัสนนุเงิน
ให้ครัวเรือนละ 3,500 บาท
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จ�านวน 4 ทุน รวมถึงช่วยเหลือผู ้พิการ 
ในหมู่บ้าน คนละ 300 บาท ท้ังหมด 7 คน และ
ยังแบ่งเป็นเงินสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือ
วัด หมู่บ้าน 

ผมถามผู ้ใหญ่จ�าเนียรว่า ตอนนี้มีเงิน 
ในกองทุนมากน้อยแค่ไหน แกตอบผมโดย 
ไม่ต้องพึ่งพาสมุดบันทึกเลย

“ตอนนี้ 118,000 บาท แต่ในปี 2556 
เราดึงออกมา 50,000 บาท เพื่อปรับปรุง
ศาลากลางบ้าน ถ้าได้เยอะ ก็กะว่าจะลด
ดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ 1 แล้วก็ถ้าชาวบ้าน
ต้องจดังานบญุ งานศพ เราเปิดให้ยมืเงินส่วนนี้
ไปใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย” ผู้ใหญ่จ�าเนียรกล่าว

นับเป็นความช่วยเหลือที่น่าชื่นชมจากใจ 
โดยเฉพาะงานศพ ซึง่มคีวามฉกุละหุก ผมเอง
ก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มา จึงเข้าใจเป็น
อย่างดี 

ผมเดินถือกล้องออกมาหน้าศาลากลาง
บ้าน ผู้ใหญ่จ�าเนียรเดินตามมา ผมมองไปท่ี

บ้านหลังตรงข้าม เห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่
บนแคร่ ผมถามผู้ใหญ่จ�าเนยีรว่าคนบ้านวงัชยั
ท�าอาชพีอะไร ค�าตอบท่ีได้ไม่เกินความคาดเดา 
ท�านา ท�าอ้อย รับจ้าง แต่บางบ้านท�านาปรัง
ด้วย เป็นนาเช่าการไฟฟ้า อยู่ติดแหล่งน�้า  
เสียค่าเช่าไร่ละ 20 บาทต่อปี 

“ท่ีกู้กันนี่เอาไปใช้ในกิจอะไรบ้างครับ” 
ผมถามต่อ

“กต็ามสถานการณ์ของครอบครวั ลกูเรยีน 
ซื้อปุ๋ย ส่งงวด แล้วแต่ แต่ก็มีสวนชวนชม  
กู้กองทุนนี้ไปเพาะไม้ประดับขาย แล้วก็กลุ่ม
เย็บผ้า” ผู้ใหญ่จ�าเนียรตอบ

ผมยิ้มกับค�าตอบ รู้สึกว่าไม่น่าถาม แต่ก็
หลุดปากไปแล้ว ผมมองดบูรรยากาศในหมู่บ้าน 
แล้วก็พลันสังเกตอีกอย่าง คือคันหินเบา 
หน้าบ้านทุกหลงั ชาวบ้านท�าแปลงผกัสวนครวั 
ดนู่ารกัด ีผูใ้หญ่จ�าเนยีรบอกว่า ท�ากนัทุกบ้าน 
แต่ช่วงนี้หน้าร้อน เลยดูเฉาหน่อย ต้องมา 
หน้าหนาวถึงจะสวย...

ไพฑูรย์ พิมพ์ศรี
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หุ้นละ 20 บาท เริ่มแรกมี 44 คน ได้เงินมา 
880 บาท น�าไปเปดิบัญชีภายใต้ชื่อบัญชี
สงเคราะห์คนยากจน เพื่อรอรับเงินจาก 
ภาครัฐ 13,000 บาท

ผมถามแม่นวลจนัทร์ว่าหน่วยงานภาครฐั
นี้คือใคร แกว่านานมากแล้ว จ�าไม่ได้ ผมเลย
บอกว่า ภาครัฐก็โอเคครับ

เงินท่ีได้น�ามาสงเคราะห์คนด้อยโอกาส 
และผู ้เฒ่าผู ้แก่ท่ีไม่มีคนดูแล โดยมอบให้
คนละ 100 บาท ทุกสองเดือน แต่พอเวลา
ผ่านไป เงินลดลงเหลือเพียง 9,000 บาท 
ผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกสมาชิกหมู่ท่ี 3 มาลงหุ้น
เพิ่ม หุ้นละ 20 บาท รอบนี้ได้สมาชิกเพิ่มขึ้น
เป็น 116 คน

ตอนท่ีผมไปถึงศาลากลางบ้านกุดดุก  
หมู่ที่ 3 ก็เห็นมีชาวบ้านมานั่งรออยู่หลายคน
แล้ว รู้สึกผิดท่ีมาช้า เพราะมัวโอเอ้กับการ 
ถ่ายภาพ กระทั่งมารู้จาก นวลจันทร์ ไชยศรี 
ประธานกลุ่มสงเคราะห์คนยากจน ว่ามารอ
กันเมื่อวานแล้วรอบหนึ่ง เลยต้องขอโทษ 
ขอโพยเป็นการใหญ่ และรบัปากว่าจะถ่ายรปู
ทุกคนให้ดูสวยหล่อถ้วนหน้า

กลุ่มสงเคราะห์คนยากจนมคีณะกรรมการ 
9 คน ผมถามชือ่คนท่ีนัง่ข้างแม่นวลจนัทร์ เธอ
ชื่อ ประคอง วงชารี เป็นเหรัญญิกกลุ่ม ส่วน
สมาชิกที่นั่งอยู่ด้านหลังมาให้ก�าลังใจ

ตั้งแต่ปี 2538 ภาครัฐเข้ามาขอให้ 
ผู้ใหญ่บ้านประกาศรวมสมาชิกเพ่ือตั้งกลุ่ม
สงเคราะห์คนยากจน โดยให้สมาชิกลงหุ้น  

กลุ่มสงเคราะห์คนยากจนกลุ่มสงเคราะห์คนยากจน
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นอกจากนี ้เพือ่คงวัตถปุระสงค์เดมิ จึงน�า
ก�าไรส่วนหนึ่งมาจัดสรรให้ผู ้ด ้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุท่ีไม่มีคนดูแล ท้ังยังมอบให้กับงาน
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณี
สงกรานต์ บุญผะเหวด และบุญบั้งไฟ 

“สมาชิกท่ีมาลงหุ้นกับกลุ่ม ปหีนึ่งกลุ่ม
คืนให้คนละ 100 บาท ในช่วงประมาณ 
ต้นเดือนตุลาคม” พี่ประคองเสริม

“แล ้วแม่กู ้ไปท�าอะไรครับ” ผมถาม 
แม่นวลจันทร์

“แม่เอาไปแปรรปูปลา” แม่นวลจนัทร์ตอบ
ผมยิ้มให้ทุกคน และหยิบกล้องขึ้นมา

เตรียมพร้อม ถึงเวลาชดเชยท่ีปล่อยให ้
พวกเขามารอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว...

ต ่อมากลุ ่มต ้องหาวิ ธีจัดการให ้เ งิน 
กองกลางเตบิโต จึงน�ามาปล่อยกู้ในหมู่สมาชกิ 
คนละ 500 บาท 

“เงนิเฮามีบ่หลาย สมาชิกคนใดอยากได้
ให้ยกมอื คดิดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อเดอืน ครบ
สองเดือน เก็บท้ังดอกเบี้ยท้ังเงินต้น แล้ว
ปล่อยกู้ใหม่” แม่นวลจันทร์เล่า

นัน่ท�าให้กลุ่มสงเคราะห์คนยากจนมีรอบ
เปดิท�าการทุกสองเดือน โดยปัจจุบันกลุ ่ม 
มีเงินเพิม่มากขึน้ถงึ 100,000 กว่าบาท และ
ปล่อยกู้ได้มากถึงรายละ 5,000 บาท แต่ยัง
ไม่มีเงินมากพอให้กู้แบบชนเพดานได้ทุกคน 
ต้องจัดสรรปันส่วนกันไปตามความจ�าเป็น

ประคอง วงชารี นวลจันทร์ ไชยศรี
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ถวิล กันยาวงษ์
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ตอนท่ีไปสภาชุมชน ผมเห็นศาลากลาง
บ้านกุดดุก หมู่ท่ี 4 กินพื้นท่ีอยู่อีกฟากหนึ่ง
ของบึง ภายใต้ร่มเงาของตน้จามจุรีท่ีแผ่กิ่ง
ก้านสาขา วันนีศ้าลาเปิดท�าการ มคีนมานัง่อยู่
ข้างในนับสิบคน  

ท่ีนี่ยังเป็นท่ีท�าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านกดุดกุ หมู่ท่ี 4 ด้วย ถวิล กนัยาวงษ์ 
ออกมาต้อนรบั ผมจ�าได้ว่าเห็นแกท่ีสภาชมุชน 
หนึ่งคนสวมหมวกหลายใบอย่างท่ีพูดกัน
จริงๆ ผมนั่งตรงโต๊ะท่ีจัดเตรียมไว้ ทุกคนดู
สงสัยในการมาของผม จนต้องออกตวัว่าไม่ใช่
คนจากทางการมาตรวจสอบอะไรหรอก แค่
อยากมาดกูลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติเท่านัน้

กลุ ่มนี้เกิดขึ้นหลังจากท่ีพัฒนาชุมชน
อ�าเภอภเูวยีงเข้ามาแนะน�าให้หมู่บ้านออมเงิน 
เพื่อเป็นเงินทุนในหมู่บ้าน โดยมีพ่อถวิลคนนี้
เป็นประธานกลุ่ม และประดาแม่ๆ เป็นลูกมือ

หรือคณะกรรมการ
เมือ่ถามว่าเริม่ต้นเม่ือไร ใครคนหนึง่บอก

วันเดือนปีมาว่า 26 กุมภาพันธ์ 2542 ไม่มี
ค�าทักท้วง ผมเลยทึกทักว่าเชื่อถือได้ ตอนนั้น
เปดิรับสมาชิก โดยเสียค่าสมัคร 10 บาท  
มีอยู่ด้วยกัน 52 คน ทุกคนออมเงินข้ันต�่า  
20 บาททุกวันที่ 7 ของเดือน และต้องออม 
เท่ากันทุกเดือน   

“ถ้าจะเปล่ียนจ�านวนเงินออม ต้องมา 
เริ่มใหม่ โดยเราเปลี่ยนรอบในเดือนเมษายน 
ตอนนีมี้เพดานเงินออมท่ีเดอืนละ 400 บาท” 
สมาชิกคนหนึ่งพูดขึ้น

การออมและปล่อยกู้เป็นของคู่กนั พ่อถวลิ
บอกว่าที่นี่ปล่อยกู้กันตั้งแต่ปีแรก แต่ตอนนั้น
ได้กู้ไม่ครบทุกคน ให้กันไปตามความจ�าเป็น 
กระท่ังปีต่อมามีเงินเพิม่ข้ึน จงึได้กู้กนัถ้วนหน้า 



34 | สุขในสิ่งที่มีอยู่

ทุกวันที่ 7 ของเดือน คณะกรรมการจะ
รับฝากเงินตอนเช้า และปล่อยกู ้ตอนบ่าย  
ไม่ต้องไปฝากธนาคารให้เสียเวลา โดยการกู้
มีสองประเภท ประเภทแรกคือกู้สามัญ เป็น
รายป ี ปล่อยกู้คนละไม่เกิน 20,000 บาท  
มีสมาชิกค�้าประกัน 2 คน 

“แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนได้ 20,000 บาท 
คณะกรรมการพจิารณาจากเงินออม ถ้าอยาก
กู้มาก แต่ตัวเองมีเงินออมไม่ถึง ก็ต้องหา 
คนค�้าประกันท่ีมีเงินออมมาก แต่ถ้าขอกู ้ 
ไม่เกินเงินออม อันนี้ไม่ต้องมีคนเซ็นค�้า ใช้ 
เงนิออมค�้าได้เลย” พ่อถวิลอธิบาย

การกู้สามัญต้องส่งเงินคืนและท�าเรื่องกู้
ใหม่ทุกเดือนเมษายน แล้วทุกเดือนต้องมา
จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งคิดกันท่ีร้อยละ 1 ต่อเดือน 
ประเภทท่ีสองคือกู้ฉุกเฉิน ซึ่งกู้ได้ทุกเดือน  
แต่ปล่อยแค่ 3,000 บาทเท่านั้น และให ้
ส่งคืนภายในสามเดือน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 
เท่ากัน

ผมมองไปยังบอร์ดท่ีติดอยู ่บนก�าแพง 
เห็นมีการแบ่งคณะกรรมการเป็น 4 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการ
เงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการส่งเสริม คณะละ 3 คน 

“คณะกรรมการอ�านวยการ ดแูลภาพรวม 
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเงินกู้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คอยดูแลเกี่ยวกับบัญชี 
คณะกรรมการส่งเสรมิ ดแูลงานประชาสัมพันธ์ 
หาสมาชกิเพ่ิม แต่เวลาท�างานเรากม็าช่วยกนั” 
เสียงจากฝั่งขวาช่วยพ่อถวิลอธิบาย 

ปจัจุบันกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 มีสมาชิก 78 คน ผมถาม
พ่อถวิลว่า สภาชุมชนก็ด�าเนินการในลักษณะ
เดยีวกนั ท�าไมไม่รวมเป็นกลุ่มเดยีว แกเล่าว่า
ทางพฒันาชมุชนไม่ให้ยบุ โดยยงัเข้ามาเยีย่ม
ต่อเนื่อง คอยสอบถามข้อมูล และแนะน�า
ระเบียบ 

อีกเรื่องท่ีผมยังข้องใจเหลือเกิน คือ 
ถอนเงินออมไปใช้ได้หรือไม่ พ่อถวิลตอบว่า 
ให้ถอนเป็นรอบปี แต่ต้องเหลือไว้อย่างน้อย
ครึ่งหนึ่ง 
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ผมนบันิว้ด ูท�ามาเกอืบ 20 ปี ตอนนีก้ลุ่ม
มีเงินมากกว่า 400,000 บาท ผมย�้าค�าว่า
มากกว่า ใครคนหนึ่งตอบกลับมาว่ามากกว่า
หน่อยเดียว เพราะมีเศษเกินอยู่ 450 บาท

ด้านการจัดสรรผลก�าไรในแต่ละปี แบ่ง
เป็นปันผลแก่สมาชิก ร้อยละ 20 เฉลี่ยคืนผู้กู้ 
ร้อยละ 10 สมทบกองทุน หรอืเพ่ิมทุน ร้อยละ 
10 ค่าตอบแทนกรรมการ ร้อยละ 30 ทุน
ด�าเนนิงาน ค่าพาหนะ เครือ่งเขยีน ร้อยละ 10 
สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10 ถึงตรงนี ้
พ่อถวิลขยายความว่า สมทบให้งานรดน�้า

ด�าหัวผู้สูงอายใุนวนัสงกรานต์ ส่วนสุดท้ายคอื
ทุนการศึกษาของเด็กในหมู ่บ ้าน และจัด
สวัสดิการอีกร้อยละ 10 เมื่อสมาชิกหรือคน 
ในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต โดยต้อง 
เป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี กลุ่มจะมอบเงิน
ช่วยเหลือ 500 บาท

ผมพดูขึน้ว่าท่ีนีมี่เงินทุนหลายกอง พ่อถวลิ
ว่า มีมากก็ต้องระวัง ถ้าขาดความยับยั้งชั่งใจ 
ก็อาจเป็นหนี้หัวหมุนได้ ผมเลยได้โอกาสแซว 
แสดงวา่มีคนหมุนเยอะ เสียงจากอีกฝั่งลอย
มาว่า มีกันหลายคนอยู่...
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กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3

เพิง่พดูกนัไปหยกๆ ว่ามเีงินทุนหลายกอง 
นี่ผมยังไม ่นับกองทุนเงินล ้านของท้ัง 7 
หมู่บ้านเลยนะ กระท่ังมาท่ีบ้านกดุดกุ หมู่ท่ี 3 
นี่แหละ ถึงนึกออก

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
มารอกนัท่ีบ้านของ พฒุทรง ศภุกิจเจรญิรตัน์ 
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 และท่ีนี ่
กเ็ป็นโฮมสเตย์ท่ีผมมาพกั ทุกคนสวมเส้ือทีม 
โปโลสีเขยีวพร้อมหน้า พ่อพฒุทรงนีผ่มคุ้นเคยดี 

เพราะมาพักด้วย แกแนะน�าให้ผมรู ้จักกับ  
ทนุ ศรีทรงเมือง ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

เช่นเดยีวกบัทุกหมู่บ้านในเขตชนบทของ
ประเทศไทย กองทุนเงินล้านเริ่มต้นข้ึนในปี 
2544 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่ง 
ภาครัฐให้ชุมชนบริหารจัดการเพื่อให้งอกเงย 
ทางอ�าเภอให้หมู่บ้านจัดตั้งคณะกรรมการ  
15 คน เพื่อบริหารจัดการกองทุน ช่วงแรกมี
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เพดานเงินกู้เพียง 10,000 บาท และปล่อยกู้
ในเดือนกันยายน โดยธนาคารออมสินโอน 
เงนิก้อนมาให้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2544

“พอถึงวันท่ี 1 กันยายน 2545 คณะ
กรรมการเกบ็เงินต้นคนื พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 
5 ต่อปี” พ่อพุฒทรงกล่าว

ส่วนสถานท่ีท�าการก็คือบ้านหลังนี้ โดย
เปิดโต๊ะตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน รับคืนเงินและ
เก็บดอกเบี้ยไม่เกินวันท่ี 15 พร้อมกับท�า
สัญญากู้รอบใหม่ เพ่ือว่าคณะกรรมการจะ 
ท�ารายงานส่งอ�าเภอ และส่งเงินคืนกลับเข้า
บญัชธีนาคารออมสิน เม่ือทางอ�าเภอตรวจสอบ
กับธนาคารเรียบร้อย จึงออกหนังสือให้
ธนาคารโอนเงนิเข้าบัญชีผู้กู้

ตามระเบียบทั่วไปที่ผมรู้มา สมาชิกต้อง
มเีงินออมอกีหนึง่บญัช ีท่ีนีก่เ็ช่นเดยีวกนั โดย
ขอให้สมาชิกออมสัจจะ เดือนละ 10 บาท 
ต่อคน นอกจากนี้ ทุกคนต้องเสียค่าหุ้นคนละ 
50 บาท เงนิหุ้นนี้แยกเก็บไว้ต่างหาก

พ่อพุฒทรงบอกว่า บัญชีสัจจะเก็บกัน
แบบรายปี คนละ 120 บาท ทุกวันท่ี 1 
มกราคม แต่ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการมี
ระเบยีบเกบ็เงินเพิม่ขึน้เท่าตวัเป็น 240 บาท  

ผมเริ่มสงสัยเรื่องบัญชีเงินออมสัจจะ  
ผู ้ใหญ่ทนุจึงช ่วยเสริมว่า เพิ่งมาท�าในปี 
2554 เป็นการออมตามความสมัครใจ โดย
คณะกรรมการน�าเงินส่วนนี้มาปล่อยกู ้ให้
สมาชิกท่ีออมเงิน เป็นเงินกู ้ราย 3 เดือน  
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน และเก็บเงิน
คืนทุกวันที่ 20 แต่ละปีจึงเปิดท�าการ 4 ครั้ง 
ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ

ตุลาคม 
“ตัวนี้เหมือนกู้ฉุกเฉิน รอบส้ันกว่า แต่มี

เงนิไม่มาก ปล่อยได้แค่ 1,000-5,000 บาท 
ถ้าต้องการมาก ต้องไปกู ้กองทุนเงินล้าน 
ในเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งตอนนี้มีให้กู้ถึง 
30,000 บาท” พ่อพุฒทรงอธิบาย 

ในแต่ละปี กองทุนเงินล้านมีก�าไรไม่ต�า่กว่า 
50,000 บาท โดยคณะกรรมการจดัสรรเป็น 
8 รายการ คือ งบบริหารกองทุน ร้อยละ 15 
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10 ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ร้อยละ 30 ทุนการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ร้อยละ 5 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
ร้อยละ 5 สาธารณประโยชน ์ ร้อยละ 5 
ประกันความเสี่ยง ร้อยละ 15 และสมทบเข้า
กองทุน ร้อยละ 15

ผมถามคณะกรรมการว่า กองทุนนี้เป็น
ของทุกคน แล้วทุกคนได้เป็นสมาชิกหมด 
หรอืไม่ ผู้ใหญ่ทนตุอบว่าครบหมดทุกคน โดย
หมู่บ้านนี้มีครัวเรือนทั้งหมด 227 ครัวเรือน 
อยู่จริง 178 ครัวเรือน มีหุ้นอยู่ 165 คน  
คนท่ีไม่อยู่ในนี้ คือคนท่ีไม่ต้องยืมเงิน เลย 
ไม่ออกหุ้น ส่วนเงินออมสัจจะ มีสมาชิกอยู่ 
128 คน มีเงินทุนราว 107,000 บาท 

ส�าหรับจุดเด ่นของกองทุนเ งินล ้าน
หมู ่บา้นนี้ คือไม่มีหนี้เสีย คณะกรรมการ 
เก็บเงินคืนได้ตลอด แต่ก็นั่นแหละ พอมีเงิน
หลายกอง โอกาสเป็นหนี้ก็มากข้ึน ความ
ยับยั้งชั่งใจจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

ส่วนจุดเด่นอีกเรื่อง ผมว่าอยู ่ท่ีคณะ
กรรมการนี่แหละ มาเป็นทีมพร้อมหน้า 
พร้อมตาโดยแท้... 
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กองบุญผู้สูงอายุ

(จากซ้าย) เจริญ สานิพันธ์ และ แสนส�าเนา ชาเคน
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ยอมรบัเลยว่าต�าบลดนิด�ามกีองทุนต่างๆ 
เยอะมาก ผมเข้าบ้านโน้นออกบ้านนีจ้นมาถงึ
คิวของรุ่นใหญ่อย่าง เจริญ สานิพันธ์ ซึ่งเป็น
ประธานผู ้สูงอายุประจ�าต�าบลดินด�า และ 
แสนส�าเนา ชาเคน คนนีเ้ป็นประธานกองบญุ
ผู้สูงอายุ

กองทุนนี้เป็นกองทุนน้องใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
ในปี 2556 เป็นความตัง้ใจของนายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลดนิด�า ท่ีต้องการให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น โดยวันท่ีผู้สูงอายุ 
มารวมตวักนัพร้อมหน้าพร้อมตามากท่ีสุดคอื
วันรับเบี้ย

“เราตัง้กองบญุผู้สูงอายขุึน้ นายกฯ อยาก
ให้ผู้สูงอายเุข้าร่วมได้มากท่ีสุด เลยให้ออมเงิน
กันแค่ 5 บาทเท่านั้น” ลุงแสนส�าเนากล่าว

ในวันรับเบี้ย กรรมการประจ�าหมู่บ้านจะ
รวบรวมเงินมาส่งท่ี อบต.ดนิด�า ซึง่มเีจ้าหน้าท่ี
ช่วยดูแลท�าบัญชีและเก็บเงินให้ 

ลงุเจรญิพดูขึน้ว่า ตอนนีก้องทุนมสีมาชกิ 
670 คนแล้ว ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ โดย
คนท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกจะได้รับสวัสดิการ
ตั้งแต่เดือนแรก

แล้วเงิน 5 บาทต่อเดือนจัดสวัสดิการ
อะไรได้บ้าง ผมชักอยากรู้

ลุงแสนส�าเนาค่อยๆ บอกทีละอย่าง  
เริม่จากกรณสีมาชกิเจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล 
กองทุนมอบให้คืนละ 50 บาท ไม่เกิน 5 คืน
ต่อปี โดยดูแลตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิก ส่วนกรณี
เสียชีวิต ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป  
แบ่งเป็นสองช่วง คืออายุสมาชิก 6 เดือนถึง 
2 ปี กองทุนมอบ 300 บาท และอายุสมาชิก 
2 ปีขึน้ไป มอบ 700 บาท ซึง่จะมอบหน้าศพ
ในวันฌาปนกิจ 

“แล้วก็มีเยี่ยมคนป่วยตามบ้าน ซื้อผลไม้ 
นม ไม่ต�่ากว่า 100 บาทต่อครั้ง ชวนกัน 
ไปเยี่ยม” ลุงเจริญเสริมให้

ล�าพังเงิน 5 บาทนี้ ผมว่าไม่น่าจะพอ  
ลุงแสนส�าเนาจึงอธิบายว ่า อบต.ดินด�า 
ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ให้อุดหนุนกองบุญ 
ผู้สูงอายุ ปีละ 10,000 บาท 

ผมว่าดแูลครบถ้วนอย่างนีเ้ข้าท่าด ีตวัเงิน
อาจไม่มากมาย แต่มีบางส่ิงยิ่งใหญ่กว่านั้น
ซ่อนอยู่...
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สขุภำพชมุชน
Health
สขุภำพชมุชน
Health
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ในสมุดบันทึกของผม ท่ีนี่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล 2 แห่ง เป็นหน่วย
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ผมได้มีโอกาส 
ไปเยี่ยมชมหนึ่งแห่ง เพื่อดูการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง รพ.สต. และกลุ่ม อสม. พวกเขา 
ท�าอะไรบ้าง ต้องไปหาค�าตอบกัน...
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อสม.บ้านกุดดุก

ผมจ�าบึงข้างสภาชุมชนได ้ แต่เพิ่งรู ้ว่า
อาคารท่ีอยูอ่ีกฟากคือโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลบ้านกุดดุก ด้านหน้าร่มรื่นด้วย
ไม้ประดับ ท้ังประดู่ ลีลาวดี ช่วยสร้างสีสัน
และบรรยากาศให้สดชืน่ แม้จะไม่ใช่บ้านกค็ง
เหมอืนบ้าน เพราะ ทนิกร กาสา ผู้อ�านวยการ 
ประจ�าที่นี่มา 22 ปีแล้ว 

รพ.สต.บ้านกุดดุก รับผิดชอบบ้านกุดดุก 
หมู่ที่ 3, 4 และบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ผอ.ทินกร
บอกว่า จ�านวนประชากรในความดแูลท้ังหมด
คือ 2,260 คน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) จ�านวน 45 คน  

ด้วยพื้นท่ีห่างไกลจากตัวอ�าเภอกว่า 15 
กิโลเมตร ประกอบกบับคุลากรทางการแพทย์
มีอยู่จ�ากัดจ�าเขี่ย อสม.จึงเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และฟื้นฟู
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“ท่ีนี ่อสม.รวมเป็นกลุม่ก้อน สามคัคกีนัดี 
ท�าให้การเชื่อมประสานระหว่าง รพ.สต. กับ
ชุมชนมีประสิทธภิาพ” ผอ.ทนิกรกล่าว

อย่างวนันี ้พี่ๆ  อสม.ยกขบวนกนัมามากกว่า 
20 คน เพื่อมาให้ก�าลังใจ ค�าปน ชมพูพื้น 
อสม.ดีเด่น หมู่ท่ี 4 สุเรนทร์ สิทธิโสภา 
ประธาน อสม. หมู่ท่ี 4 และชุมพร รูปสูง 
ประธาน อสม. หมู่ที่ 3 

หน้าท่ีหลักของ อสม. คือการดูแลและ 
เฝ้าระวังในคุ้มบ้าน โดย อสม.หนึ่งคนดูแล 
ไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือน ออกเยี่ยม 
ตามบ้าน แล้วท�ารายงานส่งให้ รพ.สต. 
นอกจากนั้นยังแบ่งเวรมาช่วยงานท่ี รพ.สต. 
โดยเฉพาะวันที่มีคลินิกตรวจโรค อาท ิคลินิก
เบาหวานความดัน 

“ส่วนการเยี่ยมบ้าน นอกเหนือจากเยี่ยม
รายสัปดาห์แล้ว ในหนึ่งปีจะจัดกิจกรรมใหญ่
ร่วมกันท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบลดินด�า 

รพ.สต. และ อสม. โดยซื้อของไปเยี่ยมไข้ 
ในรายท่ีติดบ้านติดเตียง ถามไถ่สารทุกข ์
สุขดิบกัน” ผอ.ทินกรเล่า

นอกจากนี้ อสม. ยังร่วมกับ รพ.สต. 
บ้านกดุดกุ ท�านวัตกรรมต่างๆ อาทิ อนิทรแีดง
ปราบมาร 

“เป็นนวัตกรรมควบคุมลูกน�้ายุงลาย  
โดยใช้ปูนแดงกับน�้าขิง ในอัตราส่วน ปูนแดง 
4 กิโลกรัม น�าไปตากไล่ความชื้น ขิง 1 
กิโลกรัม น�าไปต้มให้ได้น�้าขิงเข้มข้น 0.5 
กิโลกรัม ผสมกับปูนท่ีตากแห้งแล้วปั้นเป็น 
ลูกปงิปอง ตากแดด 3 วัน น�าไปใส่ในโอ่ง 
อย่างโอ่งมังกรขนาดมาตรฐาน ใช้เพียง 2 ลูก 
จะป้องกันยุงลายวางไข่ได้ 3 เดือน” พี่ค�าปน
อธิบาย

เม่ืออยู ่ในน�้า อินทรีแดงปราบมารจะ
ค่อยๆ ละลายและลอยไปเคลือบผิวน�้า ท�าให้
ยุงไม่สามารถวางไข่ได้ ถือเป็นนวัตกรรมท่ี 
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ทินกร กาสา
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น่าสนใจ โดยพี่ๆ อสม.น�าไปแจกให้ครัวเรือน
ที่ต้องการ

“บางบ้านเขาใช้ทรายอะเบทแล้วแพ้ 
ระคายเคอืง กใ็ช้ตวันีแ้ทน คอืโรคไข้เลอืดออก
นี้ประมาณช่วงปี 2548 เคยระบาดหนัก 
อันตราย ต้องดูแลตลอด แล้วก็ปีท่ีผ่านมา  
เจอคนไข้ซิก้าในอ�าเภอภูเวียง เลยยิ่งต้อง
จัดการลูกน�้ายุงลายให้เด็ดขาด เป็นนโยบาย
ของสาธารณสุขอ�าเภอภูเวียงลงมาเลย” 
ผอ.ทินกรเสริม

เมือ่สาธารณสุขอ�าเภอประกาศเป็นวาระ
เร่งด่วน ทุกหน่วยงานต้องประสานความร่วมมอื 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
กลุ่ม อสม. จึงต้องท�างานกันหนักหน่อย  

นอกจากนวัตกรรมควบคุมลูกน�้ายุงลาย
แล้ว ยงัมนีวตักรรมยางยดืเพือ่สุขภาพ โดยใช้
หนังสติ๊กร้อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอน
ติดบา้นติดเตียงใช้ออกก�าลังกาย พี่ค�าปน 
บอกว่ามท่ีากายบรหิารโดยใช้ยางยดือยู่ 12 ท่า

อีกอย่างหนึ่งที่พี่ๆ อสม.ช่วยกันน�าเสนอ 
คือลูกประคบสมุนไพร ซึ่งทางโรงพยาบาล
ภูเวียงจัดสรรมาให้ แต่ของท่ีนี่พิเศษ เพราะ 

มีแบบที่ อสม.ท�ากันเอง เป็นลูกประคบสด 
“ปกติท่ีส�าเร็จมา ข้างในเป็นสมุนไพร 

ตากแห้ง แต่ท่ีเราท�าใช้สมนุไพรสด ท้ังไพล ขมิน้ 
มะกรูด ตะไคร้ เถาเอ็นอ่อน เกลือ การบูร  
ใบมะขาม ผิวมะกรูด ตะไคร้ ใส่อย่างละส่วน 
ยกเว้นไพลให้ใส่ 2 ส่วน ใส่เกลือเล็กน้อย ห่อ
แล้วน�าไปนึ่ง ประคบหลังนวด โดยเข้ามารับ
บรกิารได้ท่ีส่วนงานนวดแผนไทยของ รพ.สต. 
แล้วก็มีขายด้วย ลูกละ 50 บาท” พี่ค�าปนเล่า

ผมกวาดสายตาดูสมุนไพรท่ีพวกพี่ๆ 
เตรียมไว้ นับแล้วครบตามท่ีบอกมา นี่เป็น 
ทางเลือกหนึ่งท่ีคนต�าบลดินด�า ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้รักษาอาการ
ปวดเมื่อยจากการท�างาน แต่ส�าหรับคนท่ี 
ไม่ชอบเรื่องบีบนวด อสม.ท่ีนี่ยังจัดเต ้น 
แอโรบิกเป็นประจ�าที่ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 
เย็นย�่ามาเจอกัน แต่เว้นวันเสาร์ไว้หนึ่งวัน 
เพราะมีตลาดนัด 

พี่ๆ อสม. มากันกลมเกลียวขนาดนี้  
ความยากเลยอยู่ท่ีการจัดพื้นท่ีให้แต่ละคน
ถ่ายภาพ ไม่มีใครยอมน้อยหน้าใครทั้งนั้น...
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เมือ่น�ำ้คอืชีวติ
Water is life
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หนึ่งในความโชคดีของต�าบลดินด�า คือมี
แหล่งน�้าท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีน�้า  
ข้าวปลาอาหารกต็ามมา แต่มใิช่ว่ามแีล้วผู้คน
ไม่ต้องท�าอะไร เพราะถึงอย่างไรเสีย ชุมชน 
ก็ยังต้องช่วยกันดูแล รวมถึงบริหารจัดการ 
เพือ่ให้ทรพัยากรเข้าถงึทุกชวีติ และมเีพยีงพอ
ในห้วงยามที่แห้งแล้ง...
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ผู้ใช้น�้าฝายน�้าล้นล�าห้วยบอง (ฝายกกตูม)

รวมเป็นทางยาวถึง 126 กิโลเมตร และไหล
บรรจบกบัล�าน�า้พอง โดยมเีข่ือนอบุลรตัน์กัน้ไว้ 

ในปี 2531 มีการก่อสร้างฝายน�้าล้น 
ในพืน้ท่ีบ้านดนิด�า หมู่ท่ี 1 เมือ่แล้วเสรจ็จงึตัง้
กลุ่มผู้ใช้น�้าอย่างเป็นทางการขึ้น เพื่อช่วยกัน
ดูแลรักษา จากฝายน�้าล้นลูกแรก ชาวบ้านได้
พัฒนาขุดคลองส่งน�้าจากท้ังสองฝั่ง เพื่อให้
ไหลลงสู่แปลงเกษตร โดยขดุฝ่ังขวาเป็นระยะ 
1,500 เมตร เรียกว่าคลองไส้ไก่ ฝั่งซ้ายอีก 
1,000 เมตร เป ็นคลองดิน มีพื้นท่ีรับ
ประโยชน์มากถึง 1,300 ไร่

เมื่อมีน�้า ก็มีชีวิต เป็นวิถีของคนชนบท
โดยแท้ ต�าบลดินด�ามีแหล่งน�้าชลประทาน
ค่อนข้างครอบคลุม ชีวิตจึงไม่ล�าบากจนเกิน
ไปนัก ผมเดินทางตอ่มาท่ีบา้นอดีตก�านัน
แหนบทองค�า ปี 2543 ถวิล ชาวกะตา 
ประธานกลุ่มผู ้ใช้น�้าฝายน�้าล้นล�าห้วยบอง  
หมู่ที่ 1 

พ่อถวิลเลา่ว่า ล�าห้วยบองมีท่ีมาจาก
เทือกเขาภูเวียง ในเขตอ�าเภอเวียงเก่า (อ�าเภอ
ภูเวียงแยกมาจากอ�าเภอนี้) ผ่านต�าบลภูเวียง 
ต�าบลบ้านเรือ ต�าบลดินด�า ต�าบลหว้าทอง 
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กลุ่มผู้ใช้น�้าเวลานี้มีคณะกรรมการ 50 
คน จากทั้งบ้านดินด�า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ซึ่ง
แยกตัวออกมาภายหลัง โดยคณะกรรมการมี
แบบฟอร์มขอใช้น�้า มีระบบเปดิปดิด้วยมือ 
ปดิล็อกด้วยโซ่คล้องกุญแจ และมีกรรมการ
ตวัแทนคลอง ฝ่ังละ 4 คน คอยดแูลจัดการให้ 

“เกษตรกรท่ีตอ้งการน�้าจากอ่าง ให้รวม
กลุ่มกนัมา 5 คน ท�าหนงัสือแจ้งต่อประธานกลุ่ม
ของหมู่บ้าน น�าจอบและเสียมไปพร้อม ตรวจ
ดูคันนาไม่ให้รั่วซึม ประธานแจ้งเปิดประตูน�้า 
เปิดให้ไม่เกิน 3 วัน” พ่อถวิลอธิบาย

ทุกวันนี้มีกลุ่มผู้ใช้น�้ารวมท้ังสองหมู่บ้าน 
102 คน ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นการใช้น�้า
ในฤดูแล้ง แต่พ่อถวิลบอกว่าฤดูแล้ง น�้าใน
คลองไส้ไกจ่ะแห้ง ใช้ได้ตั้งแต่ฤดูฝน พอถึง
เดือนมีนาคมน�้าจะเริ่มแห้ง 

พ่อถวิลเล่าตอ่ไปว่า สมาชิกแบ่งเป็น 2 
ประเภท คอืสมาชกิโดยตรง กบัสมาชกิโดยอ้อม 
สมาชิกโดยตรงมีพื้นท่ีรับน�้าจากคลองไส้ไก่
โดยตรง ส่วนสมาชิกโดยอ้อม เป็นคนท่ีม ี
นาดอนอยู่ที่อื่น แต่มาอาศัยหาปลา ท�าแปลง
กล้านารวมเมือ่ถงึฤดกูาล พอฝนตกจนท่ีดอน
มีน�้า ก็ถอนกล้านารวมกลับไปสู่แปลงเกษตร
ของตัวเอง

ผมนึกว่ามีกลุ ่มอย่างนี้ต ้องเสียค่าใช้
บริการ แต่เปล่าเลย พ่อถวิลไม่เก็บค่าน�้า แต่
ก็บอกติดตลกร้ายว่า ตอนแรกจะเก็บเงิน แต่
ไม่มใีครจ่าย กระนัน้ยงัคงไว้ซึง่กฎระเบยีบ ถ้า
มกีารขโมยน�า้ หรอืน�าวตัถอุืน่ใดมาท�าให้การ 
กระจายน�า้ล่าช้า ทางกลุ่มปรบั 500 บาท และ
งดให้น�้า 15 วัน ถ้าเป็นกรรมการ ปรับ 2 เท่า 

นั่นเป็นเรื่องของการใช้น�้า กลุ ่มยังมี
ระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษา เช่น การสงวน
สัตว์น�้า โดยก�าหนดหลักเขตไว้จากหน้าฝาย
ถึงสุดเขตท�านบดิน ยาวประมาณ 135 เมตร 
เป็นพื้นท่ีกักน�้าแล้วปล่อยให้ล้นออกไป ใน
พืน้ท่ีนีจ้ะมปีลา ซึง่ทางกลุ่มให้เป็นเขตอนรุกัษ์ 
ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท แต่ถ้าฝ่าฝืนโดยใช้
ระเบดิไฟฟ้า ยาพษิ ท่ีเป็นการประสงค์ร้ายแก่
สัตว์น�้า ปรับ 5,000 บาท และส่งด�าเนินคดี
ตามกฎหมาย ส่วนเงินเทียบปรบัเกบ็เข้ากลุ่ม

ผมสงสัยอกีว่า ในเมือ่มฝีนตกตามฤดกูาล
แล้ว ท�าไมยงัต้องใช้น�า้จากตรงนี ้พ่อถวลิตอบ
ว่า ฝนไม่ได้ตกตามใจต้องการเสมอไป อย่าง
ในปี 2537 เป็นปีท่ีมกีารจดสถติไิว้ว่า ชาวนา
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ได้ผลผลิตข้าวต่อไร่จาก 40 ถัง เพิ่มเป็น  
80 ถัง จนได้รับรางวัลท่ี 1 ในการประกวด 
แหล่งน�้าขนาดเล็ก ซึ่งจัดโดยส�านักนายก
รัฐมนตรี ในครั้งนั้นกลุ ่มได้เงินรางวัลมา 
300,000 บาท

เงนิรางวัล 100,000 บาทแรก กลุ่มใช้
วางท่อคอนกรีต และท่อคอนกรีตส่ีเหลี่ยม 
จ�านวน 2 ช่อง ส่วนอกี 200,000 บาทน�ามา
จัดตั้งกองทุนปุ๋ย โดยซื้อปุ๋ยมากระสอบละ 
300 บาท ขายในฤดูนาปี เอาก�าไร 50 บาท
ต่อถุง แล้วค่อยเก็บคืนในวันท่ี 31 มีนาคม 
ของปีถัดไป เพื่อน�ามาหมุนเวียนภายในกลุ่ม
จนถึงปัจจุบัน 

กระทั่งในปี 2545 หมู่ที่ 7 แยกตัวออก
จากหมู่ท่ี 1 ด้วยความท่ีหมู่บ้านเล็กกว่า หมู่ท่ี 
7 จงึได้กองทุนปุ๋ยไป 1 ส่วน และคงไว้กบับ้าน
ดินด�า หมู่ที่ 1 ถึง 2 ส่วน

“นับแต่นั้นต่างหมู่บ้านต่างจัดการกันไป 
แต่ปีหนึ่งตามระเบียบในบทเฉพาะกาล ระบุ

ว่าก่อนฤดนูาปี สมาชกิต้องมาประชมุวางแผน
พัฒนาร่วมกัน เพื่อหารือเรื่องต่างๆ เช่น 
คลองตืน้ จ�าเป็นต้องขดุเพิม่ไหม ถ้าต้องท�า จะ
ใช้เงินส่วนไหนด�าเนินการ มีผักตบชวา ต้อง
เอาออก ท�าอย่างไร แล้วก็ท�าความสะอาด 
ร่วมกัน อันนี้ต้องท�าอยู่แล้ว” พ่อถวิลอธิบาย

นอกจากนี้ ด้วยความพยายามแก้ปัญหา
ของคนในหมู่บ้าน พ่อถวลิซึง่เป็นก�านนัเก่า ยงั
ผลักดันโครงการอีกหลายแห่ง ไล่ตั้งแต่ในปี 
2540 ก่อสร้างฝายล�าห้วยบองตอนล่าง  
(ฝายหลุ่ง) ด้วยงบประมาณ 19 ล้าน ของ
กรมชลประทาน ห่างจากเขตการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 500 เมตร และห่างมา 3 กิโลเมตร 
มีฝายกกเดื่อ ราคา 970,000 บาท ของ
กรมชลประทาน ซึ่งท้ังสองฝายนี้ ดูแลโดย
คณะกรรมการ

ปี 2551 ถัดจากฝายกกตูมประมาณ  
5 กิโลเมตร เป็นฝายกกแดง ตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 
6 ใช้งบประมาณ 53 ล้านบาท ของกรม
ทรัพยากรน�้า ดูแลโดยชาวบ้านอีกกลุ่มในหมู่
ที่ 6 และในปี 2561 ทางกรมทรัพยากรน�้า 
จะสร้างฝายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2

ผมถามพ่อถวลิว่า มแีหล่งน�า้เยอะขนาดนี้ 
ท�านาปรงัได้ไหม พ่อถวลิตอบว่ามที�าบ้าง แต่
ทางกลุ่มขอความร่วมมือไม่ให้ท�า เพราะจะมี
ปัญหาเรือ่งการปกครอง และกระทบต่อสัตว์น�า้ 
โดยขอให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น�้าน้อย เช่น  
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ผักสวนครัวอย่างแตงกวา 
ข้าวโพด พริก และมะเขือ

น่าเสียดายท่ีตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูท�าการ
เกษตร เลยยงัไม่ได้ปรบัพ้ืนท่ีฝายเท่าไรนกั แต่
นบัว่ายงัดท่ีีปีนีน่้าจะมนี�า้ ไม่เหมอืนช่วง 2-3 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งค่อนข้างแล้ง ผมเห็นว่าปีนี้ฝน
มาเรว็ เลยคดิแทนพวกเขาว่าน่าจะเป็นปีท่ีด.ี..

ถวิล ชาวกะตา
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กลุ่มผู้ใช้น�้าประปา

ดูการจัดการน�้าเพื่อการเกษตรแล ้ว  
มาแวะดกูารจดัการน�า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค
ในครวัเรอืนบ้าง ผมเดนิทางมาท่ีหมู่บ้านแฝด 
บ้านดนิด�า หมู่ท่ี 7 ซึง่แยกตวัมาจากบ้านดนิด�า 
หมู่ที่ 1 เมื่อปี 2545

เม่ือเดนิเข้ามาในศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี 7 
ผมเห็นบอร์ดท่ีแปะอยู่ข้างฝา ยนืดอูยู่ครู่เดยีว
ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามา ผมหันไปมอง จ�าได้
ว่าเขาคือคนเดียวกับในรูปทีต่ิดอยู่บนสุดของ
บอร์ด ปราณี สองศรี ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้า
นั่นเอง

พี่ปราณีชี้ให้ผมดูประปาแบบหอถังสูง 
ท่ีตัง้อยู่เยือ้งกบัศาลากลางบ้าน โดยบ้านดนิด�า 
หมู่ท่ี 7 มบ้ีานเลขท่ีท้ังหมด 143  หลังคาเรอืน 
แต่อาศัยอยู่จริง 120 หลังคาเรือน พอแยก
ออกมาเป็นหมู่ที่ 7 ทางหมู่บ้านจึงขอประปา
จากกรมโยธามาติดตั้ง โดยอดีตก�านันถวิล
ช่วยยื่นเรื่องให้

เม่ือมีระบบประปาแล้ว ก็ต ้องมีการ
บริหารจัดการ เป็นท่ีมาของการตั้งกลุ่มผู้ใช้
น�้าประปา ซึ่งมีคณะกรรมการถึง 19 คน  
พี่ปราณีบอกว่า ตอนนั้นลูกบ้านต้องเสียเงิน
ค่ามิเตอร์น�า้ และเสียค่าบรกิารใช้น�า้ ในอตัรา
หน่วยละ 3 บาท โดยทุกวันที่ 30 ของเดือน 
จะมีคนคอยเดินจดมิเตอร์ 2 คน เพื่อท�า 
ใบแจ้งค่าบรกิาร และในวนัท่ี 5 ของเดอืนถดัมา
จะเดินเก็บค่าน�้า

“ถ้าบ้านไหนไม่มีคนอยู่ มิเตอร์ไม่เดิน 
ทางกลุ่มเก็บ 5 บาท” พี่ปราณีเหมือนรู้ว่า 
ผมจะถาม

เงินท่ีเก็บมานั้น กลุ่มน�าไปจ่ายค่าไฟฟ้า 
รวมถึงค่าแรงคนท�างานประจ�า 3 คน คือคน
จดมิเตอร์และเกบ็ค่าน�า้ 2 คน กบัคนท�าบญัชี
อีก 1 คน

พี่ปราณีเสริมอีกว่า นอกจากงานประจ�า
รายเดอืนแล้ว ในหนึง่ปีคณะกรรมการท้ังหมด
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ต้องช่วยกนัล้างถงั โดยปีนขึน้ไปท�าความสะอาด
ภายในถัง ขณะท่ีกรมโยธาก็ส่งเจ้าพนักงาน
เข้ามาดูแลเป็นระยะ

ผมเดินตามพ่ีปราณีออกไปดูใกล้ๆ เขา
อธิบายระบบการท�างานให้ฟังว่า ป๊ัมจะดงึน�า้
จากใต้ดิน เพื่อผ่านการกรอง แล้วสูบขึ้นไป
เก็บบนหอถัง ซึ่งมีท่อส่งน�้าคอยกระจายน�้า
ออกไปสู่บ้านเรือน 

หลังจากหมู ่บ้านมีตลาดนัด กลุ ่มผู ้ใช ้
น�้าประปาจึงใช้เงินส่วนนี้จ่ายค่าไฟฟ้าแทน 
ท�าให้เงินค่าน�้าท่ีเก็บมางอกเงยต่อเนื่อง  
คณะกรรมการหารอืกนัและตดัสินใจคนืก�าไร
ให้หมู่บ้าน โดยน�าเงินค่าน�้าไปซื้อปุ๋ยราคาถูก 
บวกก�าไร 20 บาท แล้วขายให้ชาวบ้านในช่วง
เดือนพฤษภาคม รอให้เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 
ค่อยมาส่งคนืช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึธันวาคม

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้น�้ากิตติมศักดิ์ คือ 
ตู ้น�้าประชารัฐ ท่ีชาวบ้านลงความเห็นกัน 

ตอนได้เงินประชารฐั ให้ท�าตู้น�า้หยอดเหรยีญ 
ซึ่งที่บ้านนี้มีอยู่ 5 ตู้ ใช้คนท�างานชุดเดียวกับ
ประปา คอยจดมเิตอร์น�า้ของตู้น�า้หยอดเหรยีญ

กว่าระบบจะลงตวัอย่างท่ีเห็น พีป่ราณว่ีา
ต้องลองผดิลองถกู ทดสอบใจกนัมาพอสมควร 
ทุกวันนี้คณะท�างานแยกกัน ไม่ให้ท�าคนเดียว 
สมดุบญัชถีอืแยกกนั เพราะเคยมเีหตเุงินรัว่ไหล
จากบัญชี จึงต้องระวังมากขึ้น

ผมเหลือบไปเห็นต้นมะยมออกลูกดกอยู่
ใกล้กัน แค่เอ่ยปากพูดออกมา พี่ปราณีก็
จัดแจงหาถุงมาใส่ให้เสียอย่างนั้น ผมจึงต้อง
รับมาแบบรู้อยู่แก่ใจว่า ขืนกินหมดนี่ท่าจะ 
ตกเครื่อง 

ระหว่างท่ีผมยกกล้องแหงนเพือ่ถ่ายหอถงั 
พีป่ราณพีดูขึน้มาว่า “มถีงันีช้าวบ้านกม็นี�า้ใช้
เพียงพอ สะอาด ไม่เหมือนสิบยี่สิบปีก่อน 
ล�าบาก” 

ผมฟังแล้วพอจะจินตนาการออก...

ปราณี สองศรี
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อนุรักษ์พันธ์ุปลา

ต�าบลดินด�านี่โชคดีไม่น ้อย ท่ีมีพื้นท่ี 
ติดหางเขื่อนอุบลรัตน์ใหไ้ด้อาศัยพึ่งพิง โดย
เป็นแหล่งน�้าในเขตบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 ซึ่งมีเขตติดต่อกับท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ 
ท่ีนี่จึงเป็นแหล่งน�้าท่ีชาวบ้านมาท�าประมง 
เป็นช่องทางหนึ่งในการเลี้ยงชีพ 

ผมเดินทางไปท่ีบ้านของอดีตก�านันอีก 
คนหนึ่ง คนนี้รับต�าแหน่งต่อจากพ่อถวิล ชื่อ 
ยุ่น สิทธิโสภา บ้านของแกอยู่ในเขตหมู่ท่ี 4 
ซึ่งครั้งหนึ่ง เหลา่แกนน�าหมู่บ้านเคยท�าเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้

อดีตก�านันยุ่นนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีตอนท่ี
ผมไปถงึ แกเชือ้เชญิให้ผมนัง่ท่ีโต๊ะไม้ รอบบ้าน
เงียบสงบดี ผูค้นออกไปท�างานกันหมด ผม
เห็นป้ายคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ ์ปลา 
ติดอยู่ นั่นก็ล่วงเลยมาสามสี่ปีแล้ว 

ผมถามพ่อยุ ่นว ่า ท�าไมต้องอนุรักษ ์ 
พันธุ์ปลาด้วย แกจึงเล่าย้อนไปเมื่อปี 2556 
เป็นปีท่ีแห้งแล้ง น�้าในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลง 
ชาวประมงจากท่ีอืน่ต่างเข้ามา ด้วยหวังจะมา
จับปลาท่ีนี่ คณะกรรมการท้ังสองหมู่บ้าน 
กลัวว่าปลาจะหายไปหมด เลยก�าหนดพื้นท่ี
เขตอนรุกัษ์พนัธ์ุปลาข้ึนตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 
2556 
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“น�้ามันแห้งปีนั้น คนก็ยังเข้ามา ไม่มีใคร
คุม จับปลาใหญ่ไม่ได้ ได้ปลาเล็กก็ยังดี ทีนี้ก็
ใช้ตาข่ายถีก่นั เลยประชมุผูน้�าว่า ควรท�าอะไร
สักอย่าง เม่ือคยุกนัแล้ว กต็ดิต่อหน่วยอนรุกัษ์
พนัธ์ุปลาเขือ่นอบุลรตัน์ ขอจดัแนวเขตอนรุกัษ์
พันธุ์ปลา ซึ่งทางหน่วยให้ความร่วมมือ และ
ให้ทุนมา 4,000 บาท เอาไปซื้อไม้ไผ่ ท�า
กระชังกว้าง 18 เมตร ยาว 18 เมตร แล้วก็
ประสานขอพันธุ ์ปลาจากหน่วยอนุรักษ ์ 
พนัธ์ุปลา อบต.ดนิด�า เอาพันธ์ุปลานลิ ปลาไน 
ปลาตะเพยีน มาลงในกระชงั แล้วกมี็แพวงนอก 
กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ครอบไว้ 
อีกชั้น สร้างบ้านให้ปลาอยู่” พ่อยุ่นอธิบาย 
ส่วนผมพยายามนึกภาพตาม

เม่ือมีเขตอนุรักษ ์พันธุ ์ปลา แกนน�า 
ในเวลานั้นก็ต้องคอยประชาสัมพันธ์ และ
ตรวจตราเพ่ือให้ชาวประมงท้ังในและนอก
หมู่บ้านรับทราบ โดยก�าหนดค่าปรับไว้ 500 

บาท หากมีการรุกล�้าแนวเขต  
“แต่ 500 คนไม่ค่อยเกรง เลยต้องเปลีย่น

เป็น 5,000 บาท” พ่อยุ่นบอก
เมือ่พ้นวกิฤตในปีนัน้มาได้ กย็งัคงก�าหนด

เขตอนุรักษ์เดิมไว้ แต่ก�าหนดช่วงระยะเวลา
ชัดเจน ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม ไปจนถึง 14 
ตุลาคม โดยหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาเข่ือน
อุบลรัตน์จะจัดเวรยามลาดตระเวนในช่วง
เวลาดังกล่าว

พ่อยุ ่นเสริมว่าปีนี้จะท�าแนวเขตใหม่  
ด้วยของเดิมนั้นช�ารุดหมดแล้ว ในช่วงนี้ 
คณะกรรมการท้ัง 29 คน ก�าลังหารือกัน  
รวมถึงหางบประมาณมาซื้อไม้ไผ่เพื่อท�า 
แนวเขต 

สายน�้านี้คือชีวิตของคนท่ีนี่ พ่อยุ่นกล่าว
เช่นนั้น แกแนะน�าให้ผมไปเดินดู ผมมีคิว 
ไปเท่ียวเล่นในตอนเยน็พอด ีเลยขอเกบ็ไว้เล่า
ให้ฟังตอนหลัง...

ยุ่น สิทธิโสภา
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กำรศึกษำ ‘วชิำชวีติ’
Education

ผมมีคิวไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย 
กอ๊บเลือกให้ผมมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ในสมุดบันทึก ผม
จดไว้ว่าท่ีนีม่ท้ัีงหมด 3 แห่ง แบ่งกนัดแูลตาม
กลุ่มบ้าน ก๊อบเล่าว่า อบต.ดินด�าก็มีความคิด
ท่ีจะรวมท้ังหมดไว้ท่ีเดยีว แต่การจดัการถอืว่า
ยากอยู่ เพราะผู้ปกครองไม่สะดวก อาจต้อง
จัดหารถรับส่ง จึงยังไม่น่าจะเกิดขึ้น...
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ความโชคดีอย่างหนึ่งของผม คือศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์จะปิด
ภาคเรยีนในเรว็วันนี ้ขณะท่ีเดก็โตปิดภาคเรยีน
หมดแล้ว ภาพกว้างซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียน
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์จึงนิ่งสนิท คงเหลือ
ไว้เพียงสุ ้มเสียงเจื้อยแจว้ของเด็กเล็กใน
อาคารชัน้เดยีวกะทัดรดั ผมเดนิเข้าไปทักทาย

ครูผู ้ดูแลเด็กสองคนสาละวนอยู ่กับ 
เจ้าตัวเล็กเกือบ 30 คน แต่ละคนวิ่งซนกัน
ตามประสา แม้กระทั่งช่วงที่ บุษบา โพธิ์ดา 
ครูผู ้ดูแลเด็กปลีกตัวมานั่งพูดคุย ก็มิวาย 
เจ้าตัวเล็กสี่ห้าคนตามมานั่งใกล้ชิด แต่ละคน
สนใจกล้องในมือผม โดยเฉพาะตอนท่ีผม 
ยกขึ้นถ่าย พวกเขายิ่งดูสนใจ ฉีกยิ้มกว้าง 
เป็นพิเศษ

ผมรู้มาว่าท่ีนีม่ศีนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 3 แห่ง 
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่มโนน-
สวรรค์เปดิท�าการเมื่อปี 2550 เป็นศูนย ์
ภายใต้ความดูแลของ อบต.ดินด�า ซึ่งได้รับ 
งบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และ
อุปกรณ์การเรียน จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ขณะที่อีกสองศูนย์ยังอยู่กับ
กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์แห่งนี้รับเด็กจากสองหมู่บา้น คือ
บ้านหนองทุ่ม หมู่ท่ี 2 และบ้านโนนสวรรค์ 
หมูท่ี่ 6 ท้ังสองแห่งเป็นหมู ่บ้านเล็กๆ มี
ประชากรรวมกันประมาณ 600 คน ใน 
แต่ละปีมีเด็กเข้าเรียนเฉลี่ย 30 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
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“แล้วเด็กๆ อายุเท่าไรบ้างครับ” ผมถาม
พลางช่วยเจ้าตัวเล็กประคองกล้องไว้ในมือ 

“อายุ 2-4 ขวบ เรามีห้องเดียว เวลา 
ท�ากิจกรรมก็แยกตามอายุ อายุ 2-3 ขวบ 
และ 3-4 ขวบ โดยมีครู 3 คนคอยดูแล”  
ครูบุษบาตอบ

ส่วนหลักสูตรของท่ีนี่ เป็นหลักสูตรของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ประกอบด้วย 
4 สาระการเรียนรู้ และ 6 กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะ นอกเหนือจากหลักสูตรท่ัวไปแล้ว  
เด็กยังได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของ
ตัวเอง โดยครูบุษบาบอกว่า ในแผนการเรียน
การสอน มบีางสัปดาห์ท่ีเชญิปราชญ์ชาวบ้าน
มาสอนจักสาน ทอเสื่อ 

“เดก็ๆ กหั็ดท�า อาจจะไม่ได้เป็นชิน้เป็นอนั 

แต่ก็สนุกสนานไปตามประสา ครูเองก็ได้ 
เรียนรู้ไปด้วย” ครูบุษบากล่าว

ไม่เพียงเท่านั้น ในวันส�าคัญ เด็กๆ ยังได้
ไปเรยีนรู้นอกสถานท่ี อย่างไปวดัในวนัส�าคญั
ทางศาสนา หรือบางวันก็เข้าไปในหมู่บ้าน  
ดูชาวบ้านเลี้ยงหมู ปลูกพืชผักสวนครัว 

“เราเดินไปกัน ออกก�าลังกายไปในตัว  
แต่กับวันส�าคัญอย่างวันแม่ วันพ่อ เราเชิญ 
ผู้ปกครองมาร่วมถึงในศูนย์ แล้วในปีหนึ่งจะ
มีกิจกรรมใหญ่ ท�าร่วมกันทั้ง 3 ศูนย์ที่ อบต.
ดินด�า” ครูบุษบาเล่า

ผมมองลอดประต ูเห็นโรงอาหารขนาดย่อม
อยู่ด้านหลัง เลยถามถึงอาหารการกินของ
เด็กๆ ครูบุษบาบอกว่า ท่ีนี่ครูเตรียมอาหาร
กันเอง เชา้มาต้องเตรียมเครื่องไว้ มีเวลา 
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ก็ต้องรีบท�า อาหารมีตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวผัด  
ต้มจืด ไข่พะโล้ กะเพราหมูสับ

หัวข ้อถัดมาคือชุดนักเรียน วันนี้ผม 
เห็นเด็กๆ ใส่ชุดพละ ครูบุษบาจึงไล่ให้ฟัง  
วันจันทร์ เด็กใส่ชุดนักเรียน วันอังคาร เด็กใส่
ชดุพละ วนัพุธ เดก็ใส่ชดุนกัเรยีน วนัพฤหัสบดี 
เด็กใส่ชุดพละ และวันศุกร์ เด็กใส่ชุดไทย 
โจงกระเบน ฟังแล้วผมก็รู ้สึกเสียดายท่ีมา 
ไม่ตรงวันศุกร์

“ครูต้องมารอรับเด็กตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า 
บ่ายสามโมงผู้ปกครองทยอยมารับเด็ก เปดิ 
ปีการศึกษากลางเดือนพฤษภาคม แล้วปดิ
กลางปีการศึกษาในเดือนตุลาคม ประมาณ
สองสัปดาห์ และปิดปีการศกึษาประมาณวนัท่ี 
31 มนีาคม” ครบูษุบากล่าวเสรมิ เมือ่เห็นว่าผม

สมาธหิลุด เผลอเล่นกับเจ้าตัวน้อยเสียเพลิน 
ผมถามครูบุษบาอีกว่า ท�าไมทาง อบต.

ดินด�า ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามแห่ง
ไว้ด้วยกัน  

“อบต.ดนิด�าเคยหารอืเรือ่งนี ้แต่ผู้ปกครอง
บางคนไม่สะดวกเดินทาง เลยยังไม่เกิดข้ึน 
แล้วศูนย์แห่งนี้ก็เคยประชาคม เพื่อสร้าง 
ศูนยท่ี์เป็นเอกเทศ น�าเข้าข้อบัญญัติแล้ว  
แต่ยงัไม่มสีถานท่ี เลยยงัต้องอยู่กบัโรงเรยีน” 
ครูบุษบาอธิบาย

“แต่พอเด็กเล่ือนชั้นก็ไม่ต้องไปไหนไกล 
เพราะโรงเรียนอยู่ข้างๆ กัน” ผมพูดถึงข้อดี
ของศูนย์

ครบูษุบาหัวเราะ ขณะท่ีเจ้าตวัเลก็เริม่จะ
แย่งอาชีพผมอย่างจริงๆ จังๆ เสียแล้ว...

บุษบา โพธิ์ดา
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เศรษฐกจิชมุชน
Community’s economy
เศรษฐกจิชมุชน
Community’s economy

ช่วงนี้แรงงานไหลเข้าสู่ไร่อ้อยกันหมด 
เรียกว่าค่อนข้างคึกคักกันทีเดียว เพราะปีนี้
อ ้อยราคาดี ถือว่าชดเชยปท่ีีแล้วได้ เห็น
เกษตรกรยิ้มแย้มแจม่ใส ผมเองก็รู ้สึกดีใจ 
ตามไปด้วย ยิ่งกับบางคน ขยันขันแข็ง  
ท�าเกษตรอย่างเดียวไม่พอ ยังท�าอย่างอื่นอีก 
เชื่อสิ ผมเห็นมาแล้วกับตาตัวเอง...
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โรงน�้าดื่มชุมชน

ผมเห็นพี่ ช�านาญ ผ่านพูล ตั้งแต่ตอน 
คุยกันเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
ดนิด�า แต่เพิง่มารู้ว่าเขาเป็นประธานโรงน�า้ดืม่
ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 

เทา่ท่ีได้ยินมา โรงน�้าดื่มชุมชนแห่งนี ้
เกิดขึ้นจากเงินประชารัฐ 500,000 บาท ซึ่ง
หมู่บ้านส่วนใหญ่เลอืกท�าตู้กดน�า้หยอดเหรยีญ 
มีเพียงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 และบ้านโนน-
สวรรค์ หมู่ที่ 6 ที่เลือกท�าโรงน�้าดื่ม ด้วยเห็น
ว่าเป็นกิจการที่ต่อยอดได้ และมีความยั่งยืน 

หัวใจของการท�าโรงน�้าดื่ม คือการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เริ่มจากการ
ลงขันลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท ไม่เกินคนละ 
10 หุ้น โดยบ้านโนนสวรรค์มี 99 ครัวเรือน 
ประชากร 423 คน ได้หุ้นรวมท้ังหมด 377 หุ้น 

เงนิจ�านวน 537,700 บาท ทางหมู่บ้าน
น�ามาปรับศาลากลางบ้าน กั้นส่วนหนึ่งเป็น 

โรงผลิตน�้า ซื้อเครื่องกรองน�้าระบบยูวี ถัง
พลาสตกิความจุ 20 ลิตร และขวดพลาสตกิใส 

โรงน�้าดื่มมีคณะกรรมการจ�านวน 6 คน 
ทุกคนเป็นแรงงาน โดยแบ่งเวรประจ�าวัน 
ท�างานผลิตน�้าช่วงเช้า และขายในช่วงเวลา
เดียวกัน 

“เราเพิ่งเปดิเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 
ตอนนี้เราผลิตน�้าตามออเดอร์ เพราะยังไม่มี
ตราสัญลักษณ์ อย. เลยยังไม่สามารถส่งขาย
ทั่วไปได้” พี่ช�านาญเล่า

เวลานี้โรงน�้าดื่มชุมชนจึงบริการคนใน
ชมุชนเป็นหลกั และม ีอบต.ดนิด�าคอยอดุหนนุ 
สั่งน�้าดื่มจากที่นี่ ในยามที่มีกิจกรรม 

ผมหยิบน�้าดื่มท่ีพ่ีช�านาญส่งมาให้ชิมดู 
ยิง่อากาศร้อนแบบนี ้น�า้เยน็ๆ มค่ีายิง่กว่าทอง 
พี่ช�านาญเล่าต่อไปว่า เพื่อกระตุ้นชาวบ้าน 
อีกต่อ โรงน�้าดื่มชุมชนจึงมีถังให้ยืมครัวเรือน
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ละหนึง่ถงั ถ้าอยากได้เพิม่ ซือ้ใบละ 100 บาท 
มาเติมเองคิดค่าน�้าเพียง 5 บาท ผิดกับไปซื้อ
จากร้านค้า ที่คิดราคาถึง 15 บาท

นอกจากนี้ยังมีน�้าขวดพลาสติกใส ซึ่งมี
อยู ่สองขนาด คือความจุ 300 มิลลิลิตร 
จ�าหน่ายโหลละ 30 บาท และ 600 มลิลิลิตร 
จ�าหน่ายโหลละ 40 บาท ถ้าส่ัง 20 โหล 
ขึ้นไป ลดให้โหลละ 5 บาท

แม้ยงัด�าเนนิการไม่ครบปี แต่ทางโรงน�า้ดืม่
ร่างกฎระเบยีบเรือ่งการปันผลไว้แล้ว แบ่งเป็น
ปันผลค่าหุ้น ร้อยละ 50 สมทบกองทุน ร้อยละ 
20 คณะกรรมการ ร้อยละ 20 และเงิน
สาธารณประโยชน์ อีกร้อยละ 10

ร้อยละ 20 ในส่วนของคณะกรรมการ 
จัดสรรเป็นค่าแรงกรอกน�้า โดยบรรจุขวด
พลาสติก ได้โหลละ 5 บาท บรรจุน�้าถัง 20 
ลิตร ได้ถังละ 1 บาท 

ผมถามพี่ช�านาญว่า มีรถบริการส่งไหม 
แกว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านมาเตมิท่ีโรงน�า้ดืม่เอง 
ยกเว้น อบต.ดินด�า ที่สั่งมาก จะจ้างรถอีแต๋น
ไปส่ง ส่วนรถรับส่งของโรงน�้าเองต้องรออีก
สักระยะ

“เราส่งน�้าไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่วยตรวจวดัคณุภาพ และให้การรบัรองว่าน�า้นี้
ดื่มได้ แล้วก็รอสาธารณสุขอ�าเภอมาตรวจ 
เพื่อขอตราสัญลักษณ์ ถ้าได้มาแล้ว เราจะน�า
ออกขายมากขึน้ แต่ตอนนีต้้องมาซือ้กนัไปก่อน 
หมู่บ้านอื่นก็มาซื้อได้” พี่ช�านาญทิ้งท้าย

ผมขอให้พี่ช�านาญพาทัวร์โรงน�้าดื่ม เห็น
ถังพักต่อเข้าเครื่องกรอง แล้วกรองยูวีก่อน
กรอกลงใส่ภาชนะ ผมว่าเข้าท่าดี

“ถ้าได้ตราสัญลักษณ์มาแล้ว จะติดยี่ห้อ
ว่าอะไรครับ” ผมถาม

“น�า้ดืม่โนนสวรรค์” พีช่�านาญกล่าวเช่นนัน้...

ช�านาญ ผ่านพูล
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กลุ่มเลี้ยงโค
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จากโรงน�้าดื่มบ้านโนนสวรรค์ ผมต้องรีบ
เดินทางมาฟาร์มโทพันธ์ ด้วยเจ้าของฟาร์ม 
มีธุระด่วนต้องไปหาหมอ ทางเข้าฟาร์มมีถนน
ทอดยาวเข้าสู่ตัวฟาร์ม สองฟากซ้ายขวาเป็น
ทุ่งหญ้า แต่ตอนนี้แดดร้อน เจ้าของจึงไม่ได้
ปล่อยวัวออกมากินหญ้า

ตรงฟาร์มมีบ้านหนึง่หลงั ผมพบ บุญเลิศ 
โทพนัธ์ อดตีผู้อ�านวยการโรงเรยีนดนิด�าวงัชยั
วทิยา เกษยีณออกมานานแล้ว นบัอายตุอนนี้
ได้ 75 ป ี ภายในบ้าน ผมยังพบแม่บา้น 
ของลุงบุญเลิศด้วย แกจัดน�้าท่ามาต้อนรับ 
แล้วกลับไปท�ากิจธุระ ผมถือโอกาสนั่งลง 
ตรงแคร่ ใกล้กับที่ลุงบุญเลิศนั่ง

คนท่ีนีเ่ลีย้งววักนัมาก ผมเข้าใจว่าอย่างนัน้ 
แต่ลุงบุญเลิศว่า ตอนนี้มีไม่มากเท่าเมื่อก่อน

แล้ว ผมเลยถามลุงว่าเริ่มเลี้ยงวัวมาตั้งแต่
เมื่อไร 

“ปู่ย่าตายายเลีย้งวัวมา ผมเองโตมาเป็นครู 
แต่กเ็ล้ียงววัไปด้วย เป็นประสบการณ์ส่วนตวั 
แต่ช่วงหลงัมาตัง้กลุ่มเพราะมปัีญหา ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจวิธีการเลีย้งวัว เคยเลีย้ง
แบบไหนมา ก็ท�าแบบนั้น ท่ีเจอมากคือไม่
บริหารเวลา ไม่วางแผน บางคนมีวัวตัวเดียว 
แต่เสียเวลาไปเลี้ยงท้ังวัน แทนท่ีจะท�าคอก 
เกีย่วหญ้ามาท้ิงไว้ แล้วเอาเวลาไปท�าอย่างอืน่ 
บางคนเลี้ยงวัวแล้วผ่ายผอม ส่งตลาดไม่ได้ 
บางคนกเ็อาไปท้ิงไว้ในท่ีนา ววัไม่ได้กินน�า้ ผม
ไม่เห็นด้วย เหมอืนเราไปทรมานมนั เลีย้งเขา
ต้องเลีย้งให้ดี” ลุงบุญเลศิตอบ จังหวะจะโคน
ในน�้าเสียงเหมือนครูไม่มีผิดเพี้ยน



68 | สุขในสิ่งที่มีอยู่

นั่นเป ็นท่ีมาใหลุ้งบุญเลิศปรึกษากับ
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลดนิด�า จนเกิด
การประสานไปยงัปศสัุตว์อ�าเภอ ทางปศสัุตว์
เข้ามาเห็นคอกวัวของลุงบุญเลศิ จึงเลือกที่นี่
เป็นตัวอย่างในการเลี้ยง แล้วตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ือ
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เล้ียงวัว 
โดยลุงเป็นเลขานุการกลุ ่ม เมื่อมีปัญหาก็
ประสานไปท่ีปศสัุตว์อ�าเภอ และให้ลงุบญุเลศิ
เป็นผู้แนะน�า 

“สมาชิกภายในต�าบลดินด�ามีอยู ่ 40  
กว่าคน แล้วก็มีต�าบลอื่นท่ีมาเข้าร่วมกับเรา 
โดยข้อแม้คือต้องมีใจรัก เปิดกว้าง พูดคุยกัน 
ถ้าคนไหนเลีย้งววัแบบทารณุ ตวีวั กลุ่มไม่รบั 
ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ได้” ลุงบุญเลิศอธิบาย

ผมได้โอกาสถามต่อ นอกจากปัญหาเรือ่ง
การเลี้ยงแล้ว ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้าง

“เรื่องผสมพันธุ์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีโบราณ 
คือผสมตัว ซึ่งเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ทางปศุสัตว์
มาให้ความรู้เรื่องการผสมเทียม ผมเองพอมี

ความเชี่ยวชาญ เลือกพ่อพันธุ์ตัวสมบูรณ์  
แม่พนัธ์ุตวัไหนตดิลกูยาก ผมเสนอให้สมาชกิ
ขายมาให้ผมลอง แค่อย่าขายแพงจนเกินไป” 
เจ้าของฟาร์มกล่าว

ฟาร์มโทพันธ์จึงเป็นศูนย์กลางในการ 
กระจายความช่วยเหลือ เช่น กระจายต่อ
วัคซีน พันธุ์หญ้า อาหาร ที่ได้รับจากปศุสัตว์
อ�าเภอ โดยลุงบุญเลิศมีลูกมือตามหมู่บ้าน 
คอยกระจายข่าวสาร นอกจากนี้ ในยามท่ี
สมาชกิขอความช่วยเหลือ จะมีตวัแทนไปช่วย
แก้ไขปัญหา แต่ถ้าเกินความสามารถ ลงุบญุเลศิ
จะแจ้งไปที่ปศุสัตว์อ�าเภอ

ส่วนเรื่องตลาด กลุ่มไม่ได้จัดการเรื่องนี้ 
แต่สมาชิกมาขอค�าปรึกษาจากลุงบุญเลิศได้ 
เพราะผู้ท่ีเล้ียงวัวมานานจะสามารถค�านวณ
น�้าหนักวัวได้ 

“แต่ก่อนมเีชอืกเส้นหนึง่ ใช้วดัน�า้หนกัได้
ทั้งวัวเป็น วัวตาย หมูเป็น หมูตาย ต้องวัดที่
หน้าอก ถ้าวัวเป็นน�้าหนักเท่านี้ วัวตายหนัก
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เท่านี้ แต่ตอนนี้เชือกวัดหาย อาศัยดูและ
ประเมินทางสายตาเอา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
เลี้ยงวัวเนื้อ ขายน�้าหนัก ทุกวันนี้ก็ดีขึ้น มี
พรรคพวก พึ่งพาอาศัยกัน” ลุงบุญเลิศเล่า

วัวของฟาร์มนี้แตกต่างจากท่ีอื่น เพราะ
เป็นวัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ซึ่งตัวหนึ่งมีราคาสูง 
ขายยาก ถ้าเร่งรีบก็จะขาดทุน ส่วนเคล็ดลับ
การเล้ียงวัวของลุงบุญเลิศ เช้ามาจะยังไม่
ปล่อยวัวออกไปท่ีทุ่งหญ้า เพราะน�้าค้างยัง 
ไม่แห้ง อาจเกิดพยาธิ หรือมีอาการท้องอืด 
ให้กินฟางแห้งก่อน เมื่อหญ้าแห้งในช่วงบ่าย 
ค่อยปล่อยออกทุ่ง 

“นอกจากฟางแห้งแล้ว ยงัมหีญ้าเนเปียร์ 
กินรีสีม่วง ทีผ่มปลูกไว้ รอจนแห้งดี ก็ไปเกี่ยว
มาให้วัวกิน แล้วออกไปท�างานอย่างอื่นได้ 
แล ้วก็ยังมีพวกอาหารเสริมอย่างร�าข ้น” 
เจ้าของฟาร์มเผยเคล็ดลับ

ผมถามลุงบุญเลิศว ่าหมอนัดกี่ โมง  
ด้วยกลวัรบกวนเวลาเกินไป แกว่าต่อได้อกีสัก

เล็กน้อย ผมเลยได้โอกาสเข้าไปดูวัวพ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ แต่ละตัวสูงใหญ่ หูยาว ลุงบุญเลิศ
บอกว่า ตอนนี้เหลืออยู่ 7 ตัว ผมถ่ายภาพ 
และเดินออกจากคอกมา จากนั้นขอถ่ายรูป 
ทั้งสองคนเก็บไว้ 

ภายในฟาร์มของลุงบุญเลิศยังมีบ่อน�้า  
มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ผมนั่งเล่นอยู่ครู่หนึ่ง 
แล้วบังเอิญแกนึกถึงเรื่องกองทุนภายในกลุ่ม
ขึ้นมาได้ จึงเล่าให้ฟังว่าแต่ละปีจะมีการ
ประชุมหนึ่งครั้ง สมาชิกต้องเสียเงินค่าบ�ารุง
กลุ่ม 20 บาทต่อคน กบัเงินสะสมคนละ 100 
บาทต่อปี เงนิจ�านวนนี้น�าออกปล่อยกู้ฉุกเฉิน 
ครัง้ละ 1,000 บาท ดอกเบีย้ร้อยละ 1 ต่อเดอืน 
และในอนาคตยังมีแผนว่า จะน�าเงินไปซื้อ
อาหาร ยารกัษา มาขายเอาก�าไรกนันดิหน่อย 
เพื่อให้กลุ่มอยู่ได้

ผมมองดูนาฬิกา ใกล้เวลาท่ีลุงบุญเลิศ
ต้องไป จึงถือโอกาสกล่าวค�าลา...

(ขวา) บุญเลิศ โทพันธ์
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กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา
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ท่ีบ้านวังชัย หมู่ท่ี 5 นอกจากกองทุน
หมุนเวียนหมู่บ ้านวังชัย ก็มีกลุ ่มแม่บ้าน
ร่วมใจพัฒนานี่แหละ เป็นกลุ ่มองค์กรท่ี 
ช่วยเหลือคนในชุมชน ผมเดินมาท่ีวัดวังชัย
พฒันาราม วดัของหมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีมซีุ้มประตู
ยิ่งใหญ่ ท�าจากไม้ ตกแต่งด้วยสีสันสดสวย 
เป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่ 

ในศาลาการเปรียญ มีกลุ่มแม่บ้านมารอ 
อยู่แล้ว ท้ัง น้อย พิมพ์ศรี ประธานกลุ่ม 
แม่บ้านร่วมใจพฒันา ส�าราญ ภูมภูิเขียว และ
ดารา บุญมาชารี สมาชิกอีกสองคน ทั้งหมด
นั่งอยู่ที่โต๊ะใต้พัดลม 

ผมดูจากลักษณะโดยรอบ ท่ีนี่น่าจะยัง
ไม่ใช่วดัอย่างเป็นทางการ แม่น้อยบอกกบัผม
ว่า ที่นี่เป็นที่พักสงฆ์ ซึ่งชาวบ้านบริจาคที่ดิน
ให้ เรยีกว่าเป็นนาบญุของบ้านวงัชยั แต่ชาวบ้าน
ก็ตั้งใจช่วยพระสร้าง ขยับขยายต่อไปใน
อนาคต อย่างซุ้มประตูก็เพิ่งท�าผ้าป่าสร้าง
เสร็จกันไปเมื่อปีกลาย

เข้าเรื่องของกลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา 
แม่น้อยเล่าด้วยภาษาถิ่น สมาชิกท้ังสอง 
ช่วยกันเสริมคนละนิดคนละหน่อย มีแซว
กันเองด้วย

แต่เดิมพวกเธอเป็นกลุ ่มเลี้ยงปลาใน
กระชัง ขยับมาเป็นกลุ ่มไม้ดอกไม้ประดับ  
แล้วก็มาเป็นกลุ่มท�าขนม ท่ีเปลี่ยนมาหลาย
ครั้ง เพราะท�าแล้วไม่มีตลาดรองรับ ไม่มีคน
น�าไปขาย ต้องขายกันเองภายในหมู่บ้าน 

จนในปี 2553 กลุ่มรวมเงินที่เหลือจาก
กิจกรรมต่างๆ ได้ราว 20,000 บาท จึงน�า
ไปซื้อถ้วย ชาม เตาแก๊ส เต็นท์ และเก้าอี้ เพื่อ
มาปล่อยเช่า โดยจัดเป็นชุดเล็ก ชุดใหญ่ 

“ชดุเลก็ 500 บาท ไม่มเีตน็ท์ เครือ่งครวั 
เตาแก๊ส ชดุใหญ่ 1,000 บาท ครบหมด เตน็ท์ 
2 หลัง เก้าอี ้100 ตวั โต๊ะกลม โต๊ะยาว อย่างละ 
10 ตวั ตอนนีเ้พิม่เก้าอีเ้ป็น 200 ตวัด้วย ส่วน
พวกจานชาม ซึ่งมักจะหาย กลุ่มเลยก�าหนด
ค่าปรบัไว้ ใบละ 50 บาท เพือ่ให้เขาระวังและ

(จากซ้าย) ดารา บุญมาชารี, น้อย พิมพ์ศรี และส�าราญ ภูมิภูเขียว
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นับให้ ส่วนถ้าเป็นทัพพี หม้อ อันนี้ให้ซื้อ 
มาคืน” แม่น้อยไล่ให้ผมเข้าใจ

ยุคแรกเริ่มนั้น ท้ังสามบอกว่าขายดิบ 
ขายด ีด้วยเป็นหมู่บ้านแรกท่ีท�ากิจการแบบนี้ 
เลยพอมีเงิน แตห่ลังจากท่ีคนบ้านอื่นเช่าใช้ 
เห็นรูปแบบก็เอาท�าไปบ้าง ต้องรองานชนกัน 
ถึงจะมาหาพวกเธอ

“ช่วงหลังปล่อยเช่าเป็นชุดไม่เวิร์กแล้ว 
แยกให้เช่าไป โดยเฉพาะเตน็ท์ โต๊ะ และเก้าอี้ 
คนมาเช่ามาก คดิราคาเตน็ท์หลงัละ 150 บาท 
เก้าอี้ ตัวละ 2 บาท โต๊ะยาว หรือโต๊ะกลม  
ตัวละ 10 บาท” พี่ดาราช่วยเล่า

ส่วนผลก�าไรท่ีได้มานั้น แม่น้อยบอกว่า
ตอนแรกแบ่งให้กรรมการ ร้อยละ 5 แต่ตอนนี้
กรรมการท�างานฟร ีเพราะรายได้ไม่ด ีเลยเกบ็
เงินไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน 

“มอบให้วัด ท�าบญุ วันเดก็ซือ้ขนมมาแจก 
ท�าความสะอาดหมู่บ้าน กินข้าวกนั” พีส่�าราญ

เสริมบ้าง
ตอนนี้กลุ่มมีเงินกองกลางอยู่ 40,000 

กว่าบาท เมื่อพิจารณาถึงแง่มุมทางธุรกิจ  
แม่น ้อยเห็นว ่ากลุ ่มต ้องมีของมากกว่านี้  
เรียกว่าให้ครบวงจรไปเลย 

“เราอยากได้เครื่องเสียง เพื่อให้เช่า  
แถมนักร้องดว้ย แม่ร้องให้” แม่น้อยกล่าว  
พาให้ผมหัวเราะชอบใจ

ส�าหรบัชมุชนบ้านวงัชยั กลุ่มนีบ้รกิารฟรี 
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนเจ้าภาพถ้าจะมอบเงิน
บ�ารุงกลุ่มเป็นน�้าใจ ใส่ซองมา กลุ่มจะรับไว้ 
เพราะเงินส่วนนี้ถือเป็นของหมู่บ้าน ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

ผมถ่ายรปูท้ังสามคน แล้วถามถงึคนอืน่ๆ 
ว่าหายไปไหน แม่น้อยตอบว่าลงไร่อ้อยกนัหมด
ช่วงนี้ มีท้ังท่ีท�าเอง กับไปรับค่าแรงรายวัน  
ผมเดินถ่ายบรรยากาศรอบๆ ต่ออีกหน่อย  
แม่น้อยว่าอย่าลืมถ่ายซุ ้มประตูวัดให้ด้วย  
ผมหัวเราะออกมา...
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อย่างไรเสียชุมชนเกษตรกรรมก็ขาดปุ๋ย
ไม่ได้ ผมมาเยี่ยมชมโรงผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ 
อัดเม็ด ตั้งแต่วันท่ีมาเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านกุดดุก หมู่ท่ี 4 โดยโรงปุ๋ย
อยู่ห่างไป 100 เมตร และคนที่พามาก็ไม่ใช่
ใครที่ไหน ถวิล กันยาวงษ์ คนเดิม 

โรงปุ๋ยท่ีนีก่ว้างขวางด ีแต่ช่วงนีห้ยดุผลิต
ชั่วคราว เพราะฝนตก พ่อถวิลบอกว่า โรงปุ๋ย
แห่งนีต้ัง้ขึน้เมือ่ 11 สิงหาคม 2546 เนือ่งจาก
บ้านกดุดกุเป็นหมู่บ้านอนรุกัษ์ควายไทย เลีย้ง
ควายกันมากเป็นอันดับ 2 ของอ�าเภอภูเวียง 
เมื่อมีควายจ�านวนมาก ก็มี มูลมากเป ็น
ธรรมดา 

“ตอนนั้นมีคนเข้ามาแนะน�าให้เราขอ
โครงการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์กับทางสถานทูต
เยอรมัน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ ทางสถานทูต

ให้เงินมา 600,000 บาท” พ่อถวลิเท้าความ
เงินจ�านวนนัน้ใช้สร้างอาคาร 300,000 

บาท ท่ีเหลอืน�าไปซือ้เครือ่งผสม เครือ่งป้ันเมด็
แบบจาน ตราชัง่ เครือ่งเยบ็กระสอบ โดยระหว่าง
ท่ีตวัอาคารก�าลังก่อสร้าง ทางแกนน�าเดนิทาง
ไปศึกษาดูงานผลิตปุ๋ยท่ีหมู่บ้านศีรษะอโศก 
จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยท่ีนั่นมีโรงปุ๋ยอัดเม็ด
ขนาดใหญ่

เม่ือกลับจากดงูาน จงึด�าเนนิการคดัเลือก
กรรมการ 8 คน พร้อมกบัเปิดรบัสมาชกิ โดย
ให้ร่วมลงหุ้น หุ้นละ 50 บาท คนละไม่เกิน 
20 หุ้น ได้ผู้ร่วมอุดมการณ์มากถึง 130 คน 
ทางคณะกรรมการน�าเงินหุ้นมาเป็นกองกลาง
ส�าหรบัซือ้วตัถดุบิ เพือ่ผลติปุ๋ยอนิทรย์ีอดัเม็ด
จ�าหน่าย โดยกระสอบหนึง่บรรจ ุ50 กิโลกรมั 
ขายกระสอบละ 150 บาท 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
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กระทั่งปี 2550 ทางกลุ่มได้จดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการอุดหนุน
จากทางภาครฐั โดยมสีถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยปีุ๋ยแห่งประเทศไทยมาเยีย่มชม 
และเห็นว่าที่นี่มีคุณสมบัติพร้อม จึงน�าเครื่อง
อดัเมด็ปุ๋ยแบบใช้น�า้มนัมาให้ แล้วยงัมีเครือ่ง
ผสม เครื่องตีป่น ตาชั่ง และเครื่องกลับกอง

นอกจากนั้น พ่อถวิลเล่าว่า ทางสถาบัน
มาช่วยวเิคราะห์ปุ๋ยและดนิของชาวบ้าน พบว่า
ดินมีสภาพแย่ ความเป็นกรดสูง เลยน�าปุ๋ย 
ยูเรียสูตร 46-0-0 มาผสม กลายเป็นปุ๋ยที่
พ่อถวิลเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 

“ส่วนผสมเดิมเราเป็นอินทรีย์ท้ังหมด  
ใช้มูลควาย ร�าอ่อน แกลบด�า น�้าหมักชีวภาพ 

โดโลไมต์ น�้า เศษพืช โดยพวกใบไม้กิ่งไม้นี้ 
เอา พด.1 ช่วยย่อยสลายก่อนหนึ่งเดือน ค่อย
เอามาผสม แล้วกเ็ตมิปุ๋ยยเูรยีสูตร 46-0-0” 
พ่อถวิลอธิบาย

สมาชิกมาเพิ่มหุ ้นได้ทุกป ี ตามความ
สมัครใจ ด้วยมีแรงจูงใจจากเงินปันผลใน
เดือนสิงหาคม โดยผลก�าไรแต่ละปี กลุ่ม
จัดสรรปันผลให้ร้อยละ 20 เฉลี่ยคืนผู้ซื้อ
กระสอบละ 10 บาท และมีสวัสดิการกรณี
สมาชิกเสียชีวิต มอบให้ 1,000 บาท 

“ถ้าคนไมเ่ป็นสมาชิก จะไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนตรงนี้” พ่อถวิลกล่าว

บ้านกดุดกุเป็นหมู่บ้านแฝด พ่อถวลิเล่าว่า
สมาชกิส่วนใหญ่มาจากสองหมู่บ้านนี ้รวมกนั 
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136 คน ปัจจุบันกลุ่มขายปุ๋ยให้เกษตรกรใน
ต�าบลดนิด�า กระสอบละ 400 บาท ผมถามต่อ 
ว่าท�าไมราคาสูงขึ้นจากแต่ก่อนนัก พ่อถวิล
ตอบว่า ชว่งหลังคนเลี้ยงสัตว์น้อยลงมาก  
จากเดมิท่ีเคยซือ้มลูสัตว์ถงุละ 15 บาท เดีย๋วนี้
ราคา 30 บาทเข้าไปแล้ว

ส�าหรับรอบการผลิตแต่ละปี อยู่ในช่วง
เดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน ผมมาในเดอืน
มีนาคม แต่สายงานการผลิตหยุดไปชั่วคราว 
เพราะฝนตกลงมาไม่กี่วันก่อน อากาศชื้น 
แบบนี้ ปุ๋ยที่ผสมไว้บนพื้นปูนก็ชื้นตาม ที่จริง
ต้องไปตากให้แห้งอีกครั้ง แต่ทีมงานตั้งใจจะ
สาธิตป้ันเม็ดปุ๋ยให้ผมด ูผมเลยบอกว่าท�าให้ดู
นิดเดียวก็พอ 

“เครือ่งป้ันเม็ดแบบใช้น�า้มนันีใ้ช้ง่าย ใส่ปุ๋ย
ลงไป เครือ่งจะท�างานเอง เมด็ท่ีได้จะเป็นแท่ง
กลมยาว เหมอืนอาหารปลา ต่างกบัแบบจาน” 
พ่อถวิลอธิบาย

ผมมองไปท่ีเครื่องปั้นแบบจานวงกลม
ใหญ่ นึกสงสัยว่าต่างกันอย่างไร พอบอกว่า
สงสัยเท่านัน้แหละ ทีมงานจดัแจงเสียบไฟเพ่ือ
ให้จานหมุน แล้วอธิบายให้ผมฟังว่า เมื่อใส่
ส่วนผสมลงไป ต้องเติมน�้าให้ได้สัดส่วน คอย
สังเกต เพราะถ้าคนไม่รู้ ไม่มคีวามช�านาญ ปุย๋
จะไม่เป็นเม็ด 

“ตอนท่ีฮติเครือ่งป้ันแบบจาน พ่อนีเ่ดนิสาย
ไปสาธิตการปั้นทั่วเลย” พ่อถวิลทิ้งท้าย...

ถวิล กันยาวงษ์
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ดูมาแล้วก็หลายอย่าง แต่ก็ยังมีอะไร 
น่าสนใจให้ค้นหาอกีในต�าบลดนิด�า ผมเดนิทาง
ต่อมาท่ีสวนไผ่ ซึง่ตัง้อยู่ในบ้านกดุดกุ หมู่ท่ี 4 
ผมเห็นต้นไผ่สูงชะลูดอยู่ข้างหน้า เรียงราย 
จนลายตาไปหมด ด้านหน้าผมเห็นก่ิงพันธุ ์
ตั้งเรียงราย ท้ังหมดนี้ผมคิดว่าเอาไว้ขาย  
ผมเดนิทะลเุข้าไปในสวนไผ่ ข้างในนีเ้ยน็ชืน้ดี
เหลือเกิน แต่ก็ต้องระวังยุงกันหน่อย

เดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร ผมเห็น
สุภาพสตรนีัง่อยู่ท่ีเถยีงเพยีงล�าพงั ผมแนะน�าตวั
และบอกท่ีมา จนได้ทราบชือ่ อัมพร สงิห์ขาพา 
เจ้าของสวนไผ่แห่งนี้ 

ผมมองไปรอบข้างเห็นไผ่อยู่หลายแปลง 
ดจูากคนัดนิ คะเนว่าคงเป็นท่ีนามาก่อน พีอ่มัพร
บอกว่าใช่ โดยแปลงของเธอท่ีอยู่ด้านหลัง
เถยีงเป็นแปลงแรก ตรงท่ีตดิกนัซึง่ผมยนือยู่นี้
เป็นของพี่สะใภ้

พี่อัมพรนับเป็นคนแรกท่ีน�าไผ่มาปลูก 
โดยเมื่อ 9 ปีก่อน พี่อัมพร และสงวน ล�้าเลิศ 
แฟนของพี่อัมพร เข้าไปท�างานในกรุงเทพฯ 
เม่ือถึงฤดูท�านาก็กลับบ้านมาท�า แต่เงิน

ขาดมือ ไม่เพยีงพอใช้จ่ายในครอบครวั บวกลบ
คณูหารแล้ว อยู่บ้านอาจจะดกีว่า แล้วบงัเอญิ
ว่าได้ไปเท่ียวบ้านเพื่อนท่ีร้อยเอ็ดในช่วงวัน
สงกรานต์ เห็นท่ีนั่นปลูกไผ่ เลยลองซื้อพันธุ์
มาปลูกที่บ้านบ้าง ใครจะคิดว่าผ่านมา 9 ปี
แล้ว ตั้งแต่ไผ่ท่ีปลูกกลายเป็นรายได้เลี้ยง
ครอบครัว

เม่ือลองท�าแล้วได้ผล ก็ขายพันธุ ์ให ้
ครอบครัวและเพื่อนในชุมชน จนตอนนี้มีอยู่ 
8 ครอบครัวที่ปลูกไผ่

พันธุ์ท่ีน�ามาปลูกนั้นเป็นไผ่ 3 ฤดู ด้วย 
พีอ่มัพรเน้นจ�านวน จงึเลอืกพนัธ์ุนี ้หน่อไม่ใหญ่
นัก 6-7 หน่อถึงจะได้ 1 กิโลกรัม ซึ่งผิดกับไผ่
กิมซุง ที่หน่อเดียวก็ได้ 1 กิโลกรัมแล้ว และ 
ถ้านับพื้นที่ของพี่อัมพร ก็มีอยู่ประมาณ 3 ไร่ 
นับรวมได้ 600 กอ พันธุ์ท้ังหมดน�ามาจาก
ร้อยเอ็ด โดยปลูกเพียง 6 เดือนก็ได้หน่อ 

พี่สงวนกลับมาถึงพอดี ผมเลยได้เอ่ย
ทักทาย ดูแกจะปะติดปะต่อเรื่องราวได้เร็ว 
เลยช่วยอธิบายเรื่องการปลูกหน่อไม้ ช่วงต้น
ฤดูฝน ไผ่จะโตดี ไม่หยุดชะงัก ตอนที่พี่สงวน

หน่อไม้-ไผ่สามฤดูหน่อไม้-ไผ่สามฤดู
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ปลูก ก็ใช้น�้าจากคลองไส้ไก่มาช่วย ผสมด้วย
ขี้วัว ขี้ควาย และปุ๋ยเคมีปรับสภาพ ไผ่ใหม่ 
จะให้หน่อมาก เป็นช่วงที่เก็บผลผลิตได้ดี แต่
เม่ือผ่านไประยะหนึ่ง สังเกตว่าล�าเริ่มคล�้า 
หรอืออกน�า้ตาล ให้ฟันท้ิง แล้วเล้ียงหน่อใหม่
ให้ข้ึนล�าต่อไป ผมสังเกตว่าไผ่ก่อหนึง่ พีส่งวน
ทิ้งไว้ 3-4 ล�าเท่านั้น และต้องเว้นระยะ เพื่อ
ไม่ให้แย่งอาหารกัน 

“ฤดูฝนหน่อไม้ออกเยอะ ช่วงนี้ลดปุ๋ยไป 
ปลอ่ยธรรมชาติ เดือนตุลาคมก็มาแตง่กิ่ง  
เอาล�าแก่ออก หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ค่อยมา
ใส่ปุ๋ยอีกครั้ง แล้วก็อัดน�้า เพื่อไปรอเก็บหน่อ
เดอืนกมุภาพนัธ์ ยาวไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม 
ช่วงนีจ้ะได้กิโลกรมัละ 35-40 บาท” พีส่งวน
อธิบาย

พี่อัมพรเสริมว ่า ในฤดูฝน หน ่อไม ้
กิโลกรมัละแค่ 10 บาทเท่านัน้ ช่วงนีเ้ลยอาศยั
ขายพันธุ์ 3 ต้น 100 บาท 

ผมถามเรือ่งวธีิการดไูผ่ รู้ได้อย่างไรว่าจะ
เก็บหน่อไหนไว้ พ่ีสงวนบอกว่า ท่ีท�ามา
ท้ังหมด เกิดจากการสังเกต เป็นประสบการณ์ 

โดยเลือกเอาหน่อที่ไกลจากล�าเดิม 
“ตอนนี้ผมมาสังเกต จริงๆ แปลงท่ีผม 

ท�าไว้ อยากจะโละแล้ว เหมือนตอนปลูก ผม
ปลูกใกล้กันเกินไป ตอนนี้กอมันขยายไป 
ชนกัน แต่แฟนว่าปีนี้ขอไว้ก่อน เพราะลูกจะ
เข้ามหาวทิยาลัย” พี่สงวนเล่า

ช่วงเช้ามดืจะเป็นเวลาเกบ็หน่อ น�า้หนกัดี 
กินอร่อย เมือ่เกบ็แล้วต้องล้างท�าความสะอาด 
แพก็ใส่ถงุ ถงุละหนึง่กิโลกรมั แยกขนาดใหญ่ 
กลาง เล็ก โดยไม่มีเก็บค้างคืน

“ถ้าออกเยอะมากๆ 100 กิโลกรมั เริม่เกบ็
ตีสาม แปดโมงเช้าเสร็จ” พี่อัมพรกล่าว

พอดตีอนนัน้พีส่ะใภ้ของพีอ่มัพร เจ้าของ
แปลงไผ่ข้างๆ ตามมาสมทบ พี่อัมพรจึง
แนะน�าให้ผมรู้จักกับพี่ สมพิศ สิงห์ขาพา  
เราเดินดูกอไผ่กัน ผมนึกชื่นชมกับอากาศ
เย็นๆ ของสวนไผ่ แต่ทั้งสามพูดออกมาเป็น
เสียงเดียวกันว่า ยุงเยอะ

ผมมองท้ังสาม แล้วก็ไม่ต้องถามเลยว่า 
ระหว่างชีวิตท่ีบ้านกับท่ีกรุงเทพฯ ท่ีไหน 
ดีกว่ากัน...

(จากซ้าย) สมพศิ สงิห์ขาพา และ อัมพร สงิห์ขาพา
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กนิอ่ิมนอนอุ่น
Homestay
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บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 และ 4 รับแขกบ่อย 
ก๊อบเลยให้ผมพักท่ีนี่  ผมนอนโฮมสเตย์ 
บ่อยครั้ง จุดท่ีชอบคือไม่เหงา ได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าบ้าน เป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีท�าให้ผมรู้จักพื้นท่ีนั้นมากข้ึนด้วย 
ดีกว่าไปพักโรงแรมเป็นไหนๆ...
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โฮมสเตย์พ่อพุฒทรง โฮมสเตย์พ่อพุฒทรง 

วาสนา-พฒุทรง ศภุกิจเจรญิรตัน์



สุขในสิ่งที่มีอยู ่| 81 

หลายวันท่ีต�าบลดินด�า ผมมาพักอยู่กับ 
พุฒทรง และ วาสนา ศุภกิจเจริญรัตน์ ใน
เขตบ้านกุดดุก หมู่ท่ี 3 บ้านหลังนี้บริเวณ
กว้างขวางดี ก้าวเข้ามาแล้วสะดุดตากับต้น
มะม่วงต้นใหญ่หน้าบ้าน เป็นพันธุ์น�้าดอกไม้ 
ที่เด่นเพราะเจ้าบ้านน�าขวดพลาสติกใสมาผ่า
แล้วครอบมะม่วงไว้ กันแมลงและบ่มสุกไป 
ในตัว เป็นส่วนผสมระหว่างธรรมชาติและ
ฝีมือคน ที่ออกมาสวยงามดี

ผมได้พักห้องด้านนอกท่ีติดกับรั้วบ้าน 
ห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศ แต่ถ้ามากันเยอะ 
ในบ้านมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง เครื่องนอนพร้อม 
สามารถพักได้ไมม่ีปัญหา มีห้องน�้าห้องท่า  
2 ห้อง รองรับแขกที่มาพักได้สบาย

พ่อพุฒทรงและแม่วาสนาเป็นกันเองดี 

โดยพ่อพุฒทรงเคยเป็นสมาชิก อบต. ตอนนี้
กย็งัช่วยเหลอืงานในหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการ
กลุ่มองค์กรหลายกลุ่ม ขณะท่ีแม่วาสนากเ็ป็น 
อสม. บ้านนีจ้งึมีผู้คนเดนิเข้าเดนิออกมากหน้า
หลายตา เรียกว่ามาอยู่ไม่มีเหงา

อาหารการกินในบ้านหลังนี้พร้อมสรรพ 
มีท้ังอาหารกลาง อาหารอีสาน แล้วแต่ว่า
อยากรบัประทานอะไร แต่ท่ีแม่วาสนาท�าเลีย้ง
แขกประจ�า คอืเมนปูลา ท้ังนึง่ ทอด ต้ม เพราะ
บ้านกุดดุกมีแหล่งน�้า แล้วยังมีต้มไก่ ผัดผัก 
น�า้พรกิ ผกัสด อิม่แล้วยงัมีขนมหวานตบท้าย 
จะกินอิ่มแล้วอาบน�้า หรืออาบน�้าก่อนแล้ว 
กินอิ่ม ตามสะดวกเลย เจ้าบ้านค่อนข้าง
ตามใจ ขาดเหลืออะไรบอกพ่อพุฒทรงได้  
ที่นี่บริการแบบจัดเต็ม...
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โฮมสเตย์แม่ประชุมพรโฮมสเตย์แม่ประชุมพร

ประชุมพร เหลืองค�า
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บ้านพักอีกหลังท่ีผมไปเยือนอยู่ในหมู่ท่ี 
4 เป็นบ้านของ ประชุมพร เหลืองค�า ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านของแม่ประชุมพรมีสองหลัง
อยู ่ในรั้วเดียวกัน โดยเปดิเป็นโฮมสเตย ์
ทั้งสองหลัง 

บ้านหลังเดิมนั้นเป็นบ้านท่ีแม่ประชุมพร
เกิดและเตบิโต ถ้าแขกมากนัน้อย แม่ประชมุพร
จะให้เข้าพักหลังใหม่ โดยหลังนี้ลูกสาวของ
แม่ประชุมพรมาสรา้งไว้ มีห้องปรับอากาศ
หนึ่งห้อง และห้องโถงท่ีปูกระเบื้องอย่างด ี 
มีท่ีนอนเล็กพร้อมให้ปูนอนอย่างสบาย ส่วน
ห้องน�้าเดินผ่านครัวไป มีอยู ่ถึง 3 ห้อง  
เพียงพอต่อการใช้แน่นอน

อาหารการกินท่ีนี ่เช้ามามกีาแฟ โอวลัตนิ 
ตั้งไว ้ให้ชงตามอัธยาศัย ส่วนอาหารเช้า  
แม่ประชุมพรนิยมท�าต้มย�า ต้มจืด ลาบ  

ทอดปลา น�า้พรกิ หรอืถ้าแขกอยากรบัประทาน
อะไร ก็สามารถบอกไว้ตั้งแต่ตอนเย็น เพื่อจะ
ได้เตรียมจัดหาและท�าให้

จุดเด่นของท่ีนี่คือเน้นความเรียบง่าย 
และเป็นกันเอง ไม่ว่าแขกจะเป็นคนภาคใด  
แม่ประชุมพรว่าจะพยายามท�าให้เขารูสึ้ก
เหมือนอยู ่บ ้าน ตกเย็นนั่งเลน่พูดคุยกัน  
หลายครั้งเจอคนต่างถิ่น ก็ท�าให้ได้เรียนรู ้ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ดึกค�่าเข้านอน  
เช้ามากินข้าวด้วยกนั และเมือ่กลบับ้านกนัไป 
คดิถงึกโ็ทรหาแจ้งข่าวกนั ยคุนีก้ารส่ือสารนัน้
ง่ายดายเพียงปลายนิ้ว

ผมมานัง่อยู่สักพกักร็ู้สึกถงึอธัยาศยัไมตรี
ของแม่ประชมุพร ไม่ต่างจากบ้านท่ีผมพกั จน
ท�าให้ผมเชื่อว่า บ้านพักหลังอื่นๆ ก็อบอุ่น 
ไม่ต่างกัน...
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มาอยู ่เป ็นคนต�าบลดินด�าหลายวัน 
นอกจากเรื่องราวท่ีได้แลกเปลี่ยนแล้ว เรื่อง
อาหารการกินนั้น ผมก็ขอกินแบบคนท่ีนี่ 
ความเข้าใจท่ีว่ามาอสีาน ต้องกินอาหารอสีาน
ทุกมื้อ นั่นก็เกินจริงไปหน่อย เพราะคนท่ีนี่
ส่วนหนึ่งก็เคยไปผจญภัยมา จึงได้รับอิทธพิล
เรือ่งอาหารการกินจากท่ีอืน่ๆ มาบ้าง เรยีกว่า
ค่อนขา้งหลากหลายทีเดียว ผมยืนยันว่าถ้า
ใครไม่ถนดั ท่ีนีก่ห็าข้าวผดักะเพรากินได้ หรอื
ที่โฮมสเตย์ เขาก็ท�าอาหารได้แทบทุกอย่าง...

อำหำรกำรกนิ
What do we eat
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กินแบบคนดินด�า

ผมสัมผัสได้ว ่า คนท่ีนี่ กินข้าวเหนียว 
เป็นหลัก แต่เจ้าบ้านโฮมสเตย์ผมหุงข้าวเจ้า
ให้กินทุกม้ือ ด้วยกลวัว่าผมจะไม่ชอบข้าวเหนยีว 
ช่วงท่ีผมอยู่พวกเขาจึงกินข้าวเจ้าไปด้วยกัน
กับผม

ความท่ีอยู่ตดิหางเขือ่นอบุลรตัน์ ผมจงึได้
กินปลาแทบทุกม้ือ แล้วหลายบ้านยังท�า
ปลาส้ม มีท้ังแบบตัว และแบบทรงเครื่อง  
โดยแบบหลังนี้ น�าปลามาเลาะเอาแต่เนื้อ  
สับหยาบ คลุกกระเทียม น�้าตาล เกลือ  
ข้าวเหนียว (แบบหุงแล้ว น�าไปแช่น�้าก่อน) 
เติมผงชูรสเล็กน้อย คนท่ีนี่กินดิบ หรือจะ 
น�าไปปั้นแล้วทอดสุกก็ได้ 

ส่วนอาหารตามฤดูกาล เช่น ไข่มดแดง 
เขียด แย้ คนท่ีนี่ก็กิน แต่ตอนผมไปไม่เจอ 
อย่างเมนูไข่มดแดง ผมนิยมชมชอบอยู่แล้ว 
ทางอีสานจะหายากกว่าทางภาคเหนือ ด้วย 
ท่ีนี่ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ผิดกับภาคเหนือ 
ท่ีป่ามคีวามหนาแน่น หาไข่มดแดงได้เตม็เม็ด
เต็มหน่วยกว่า 

อกีเมนท่ีูคนคุ้นชนิอย่างส้มต�า ผมกไ็ด้กิน
อยู่ ถ้ามาอีสานแล้วไม่ได้กิน เรียกว่ามาไม่ถึง 
ความแตกต่างของส้มต�าท่ีนีก่บัส้มต�าในเมอืง
วัดกันที่น�้าปลาร้า ในเมืองสู้ไม่ได้ รสชาติและ
กล่ินต่างกัน แต่ในจานยังไม่มีตัวมา หรือว่า
เกรงใจผมก็ไม่รู้
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แล้วกพ็วกต้มไก่ อนันีไ้ด้กินบ่อย ท่ีบ้านพกั
โฮมสเตยท์�าให้กิน รสเปรี้ยวอ่อนๆ ดว้ยส้ม
มะขาม พริกเล็กน้อย เผ็ดน้อยเผ็ดมากนี้  
ผมว่าไม่ได้ดูกันท่ีภูมิภาค แต่เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล ส่วนพืชผักท่ีนี่สมบูรณ์ดี มี 
ทุกอย่างให้กิน 

อยู่ท่ีนีกิ่นดอียู่ด ีผมชอบอาหารหลากหลาย
อยู่แล้ว มีให้ลองก็จะลอง ถือว่าได้เรียนรู ้ 
ไปด้วยในตัว แต่ก็น่าเสียดาย ถ้าไปตรงช่วง 
คงได ้กินมะม ่วงขวดหน้าบ ้านโฮมสเตย ์ 
เป็นแน่...
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เทีย่วชมยำมเยือน
Sightseeing



สุขในสิ่งที่มีอยู ่| 89 

ภายในต�าบลดินด�า ผมว่าเขื่อนอุบลรัตน์ 
เป็นท่ีหย่อนใจชั้นเลิศ วิวดีลมเย็น สามารถ 
หาหนังสือไปนั่งอ่าน ดูพระอาทิตย์ตกไป
พร้อมกับเรือเข้าฝั่ง ผมจึงขอให้ผูใ้หญ่บ้าน 
พาไป ส่วนท่ีสุดท้าย นุบอกว่าจะพาผมไป
กราบสักการะส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิประจ�าอ�าเภอ
ภูเวียง...
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เขื่อนอุบลรัตน์

ทนุ ศรีทรงเมือง
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ยามเย็นที่ต�าบลดินด�า ทนุ ศรีทรงเมือง 
ผู ้ใหญ่บ้านกุดดุก หมู ่ท่ี 3 พาผมซ้อนรถ
มอเตอร์ไซค์ไปท่ีเขือ่นอบุลรตัน์ โดยบรเิวณนี้
เป ็นส่วนหางของเขื่อน ระยะทางห่างไป 
ไม่ไกลนัก ทันทีท่ีรถเครื่องเคล่ือนตัวไปใกล้ 
ดวงอาทติย์คล้อยลงต�่า ทอประกายบนผิวน�้า
ระยับ ตัดกับทุ่งหญ้าสีเขียว

ผมนึกถึงค�าพูดของอดีตก�านันยุ ่น ท่ี 
กล่าวถึงเขื่อนอุบลรัตน์ ท่ีนี่ เป ็นแหล่งน�้า
ธรรมชาติท่ีคนต�าบลดินด�าได้ใช้ประโยชน์ 
หลายคนท่ีผมคุยด้วยก็อาศัยทอดแหหาปลา 
ได้ปลากลับบ้านกิน หรือไปขายให้บ้านท่ี

แปรรูปปลาส้ม เมื่อรถมอเตอร์ไซค์จอดนิ่ง
สนิท ผมเดินไปตามคันนา ผู้ใหญ่ทนุว่า ที่ดิน
แถบนี้ส่วนใหญ่เป็นของการไฟฟ้า แต่ท�านา 
ไม่ค่อยได้ เพราะเสี่ยงน�้าท่วม

ผมมองออกไปยังจุดท่ีเส้นขอบฟ้าตัดกับ
ขอบน�้า เห็นเรือประมงชาวบ้านอยู่หลายล�า 
เห็นดวงอาทิตย์แดงก�่าค่อยๆ ร่วงหล่น เรือ
เหล่านัน้ก�าลงัจะกลับเข้าฝ่ัง ผมรอเวลา ในใจ
ขณะนั้นคิดไปว่า ถ้าท่ีนี่เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
จะเป ็นอย่างไร ผมว่าผลลัพธ ์นั้นคงเสีย
มากกว่าได้ ให้เป็นอย่างทุกวันนี้ดีแล้ว ถ้าผม
อยู่ที่นี่ คงแวะมาเที่ยวเล่นทุกวัน...ทนุ ศรีทรงเมือง
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ศาลเจ้าจอมนรินทร์

ผมเดินทางออกจากต�าบลดินด�า มุ่งหน้า
ไปยังเขตอ�าเภอเวียงเก่า เพื่อมาสักการะ 
ศาลเจ้าจอมนรินทร์ ท่ีชาวภูเวียงให้ความ
เคารพนบัถอื ท่ีนีม่ตี�านานเล่าว่า ช่วงสงคราม
ระหว่างไทยและลาว ในศึกของเจ้าอนุวงศ์
เวียงจันทน์ และพระยานรินทร์ ผู้เป็นแม่ทัพ
เอกของฝั่งลาว พระยานรินทร์มีฝ ีมือใน 
การรบเป็นอย่างมาก เมือ่ทัพลาวแตก ฝ่ายไทย
ได้ให้ข้อเสนอกบัพระยานรนิทร์ว่าจะดแูลและ
ให้ต�าแหน่งแม่ทัพตามเดมิ ขอเพยีงหันเข้ามา
อยู่ฝ่ายไทย แต่พระยานรินทร์ไม่ยอมรับ จึง
ท�าให้แม่ทัพฝั่งไทยโกรธ และส่ังประหาร  
เป็นเรื่องราวความประทับใจที่เลือกยอมตาย
ดีกว่ายอมแพ้ จึงเป็นท่ีมาให้สร้างศาลเจ้า 
จอมนรินทร์ขึ้น เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงความ 
กล้าหาญ

จรงิๆ มตี�านานฉบบัเตม็กว่านี ้แต่ผมอ่าน

ดูแล้ว รู้สึกห่างตัวมากเกินไป เลยขอเล่าเป็น
เกร็ดทีม่าทีไ่ปเล็กน้อยพอ เมื่อมีทีม่าแบบนั้น 
ผู้คนจึงนิยมมาบนบานศาลกล่าว โดยเฉพาะ
คนท่ีอยากเข้ารับราชการ เป็นทหาร หรือ
ต�ารวจ ตอนท่ีผมมาไม่มีใคร แต่สักพักก็เริ่ม 
มีรถเข้ามา ดูจากรูปปั้นเด็กใสชุ่ดทหาร ไก่ 
และม้าลาย ซึ่งวางเรียงรายจนหาท่ีว่างไม่ได้ 
ก็เพียงพอท่ีจะบอกได้ว่า ผู้คนเคารพนับถือ 
ที่นี่มากขนาดไหน

ส่วนตัวผมขอแค่ให้เดินทางปลอดภัย 
มากกว่านีผ้มคดิไม่ออกแล้ว ชวิีตน่าจะห่างไกล
กบังานราชการ หรอืกระท่ังเป็นเจ้าคนนายคน 
คิดเสียว่าแค่เดินเหินได้ ไปมาแคล้วคลาด  
ก็นา่จะเพียงพอ จริงๆ มีอีกอย่าง คืออยาก 
ถูกรางวัลท่ี 1 แต่ไม่เคยซื้อหวย คิดแล้วก็ 
น่าตบกะโหลกตัวเองท่ีคิดไม่สอดคลอ้งกับ
การกระท�าเสียจริง...
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บทส่งท้ำย
The end
บทส่งท้ำย
The end
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ผมเดนิทางย้อนกลับไปทางอ�าเภอภูเวียง 
จุดหมายปลายทางอยู่ท่ีสนามบินขอนแก่น 
เวลาสามวนัผนัผ่านไปรวดเรว็จนผมรู้สึกว่ายงั
ขาดตกบกพร่องในบางเรื่อง แต่เมื่อทบทวน
ในสมุดบันทึก ก็ดูจะบรรเทาความวิตกจริต 
ในส�านึกลงได้ 
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นุและแป๋วเป็นคนไปส่งผม ส่วนก๊อบนั้น
เดินทางไปหาภรรยาและลูกท่ีนครพนม ผม
แซวลับหลังว่า พ่อบ้านไม่กลา้ออกนอกลู่ 
นอกทาง ต้องรบีไปรบัภรรยา แต่กแ็อบเหนือ่ย
แทน เพราะขบัรถค่อนข้างไกล นวุ่าก๊อบน่าจะ
ชินแล้ว พอพูดกันถึงเรื่องนี้ นุว่าตัวเขาเอง 
ก็ก�าลังจะแต่งงานในไม่ช้า ผมรีบแสดงความ
ยินดีล ่วงหน้า และแอบดีใจเล็กน ้อยท่ีนุ 
ไม่ถามกลบัว่าผมจะแต่งงานหรอืยงั ถ้าถามมา 
ผมคงต้องชักแม่น�้าท่ีมีอยู ่ในประเทศไทย 
มาโยงใยอ้อมไปเรื่อย

สบโอกาสเลยถามถึงประเพณีของคน
ทางนี้ นุว่างานจัดเรียบง่ายท่ีบ้าน เลี้ยงพระ
ตอนเช้า ผูกข้อมือ แล้วก็กินอาหารกลางวัน
ร่วมกัน ค่าใช้จ่ายไม่สูง ฉับพลันผมคิดไปถึง
ประดาเพื่อนสุภาพสตรี ท้ังหลายตอนท่ี 

พวกเธอคยุกนัในกลุ่มไลน์ ถงึราคาค่างวดของ
สินสอดทองหมั้นแล้วพากันหัวเราะคิกคัก 
พวกผู้ชายอย่างผมได้แต่นิ่งเงียบไม่แสดงตัว 
แต่ก็กดอ่าน เพื่อเก็บเป็นข้อมูล ผมบอกนุไป
ว่าที่ต้องกลับกรุงเทพฯ รอบนี้ ก็เพราะจะไป
งานแต่งงานเพื่อนเหมือนกัน ขึ้นเลขสามแล้ว 
เพิ่งจะบรรจุหีบห่อสง่ออกคนแรก แต่ใน 
ห้วงขณะนั้น ผมรู้สึกยินดีกับเขาจากใจจริง 
ครอบครัวเป็นสิ่งดี ยิ่งในช่วงวัยแบบนี้ 

คุยกันสัพเพเหระจนระยะทางเกือบ 80 
กิโลเมตรดูใกล้ไปเลย ผมลาทั้งสอง และเดิน
เข้าไปในสนามบิน ไม่นานนักฝนตกลงมา
อย่างหนัก ได้แต่ไลน์ถามว่าท้ังสองเดินทาง
กลับภูเวียงอย่างปลอดภัยหรือไม่ และถ้า 
มีโอกาส คงได้พบกันใหม่อีกครั้ง...
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